
    अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १८६ वी यादी 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

दुसरे अवधिेशन, २०२३ 

_____________ 
  

अताराांवित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 

_____________ 
  

मराठा आरक्षणासांदभाात मा.सिोच्च न्यायालयाने वदलेल्या  

वनणायाच्या अनुषांगाने िराियाच्या िायािाहीबाबत 
  

(१)  २७२५२ (१२-०६-२०२१).   अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), 

श्री.राम िदम (घाटिोपर पविम), श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.राहूल िुल 

(दौंड), डॉ.बालाजी विणीिर (अांबरनाथ) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष्ट्र विधानमंडळाने एकमताने संमत केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा, तत्कालीन शासनाच्या काळात, उच्च 

न्यायालयात िैध ठरला होता तसेच मा.सिोच्च न्यायालयानेही त्याला अतंररम स्थवगती दणे्यास नकार वदला असनूही, 

वदनांक ५ मे, २०२१ रोजी िा त्यासमुारास मा.सिोच्च न्यायालयाने सदर कायदा रद्दबातल ठरिला आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, राज्य शासनामधील असमन्िय, विवधज्ञाना योग्य त्या सचूना िेळेिर वदल्या न जाण,े मागासिगग 

(गायकिाड) आयोगाच्या अहिालाच्या पररवशष्टांचा इगं्रजीमधील अनिुाद मा. न्यायालयापढेु सादर करण्यात न येणे 

यासारख्या काही बाबी, अन्य बाबींबरोबरच, हा कायदा रद्द होण्यास कारणीभतू ठरला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, एखाद्या समाजाला मागास ठरिण्याचा अवधकार राज्य शासनाच्या वशफारशीिरून मा.राष्ट्रपतीना आह ेि 

त्यासंबंधात कायदा करण्याचा राज्य सरकारचा अवधकार अबावधत आह,े हचे मा. सिोच्च न्यायालयाच्या या 

वनणगयािरून स्पष्ट झाले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, मा. सिोच्च न्यायालयाच्या या वनणगयाचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने वनितृ्त न्यायमतूी यांचे 

अध्यक्षतेखाली सवमती वनयकु्त केली आह,े  या सवमतीची रचना ि कायगकक्षा काय आह ेतसेच सवमतीला अहिाल सादर 

करण्यासाठी वकती कालािधी दणे्यात आला आह,े 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषुगंाने मा. सिोच्च न्यायालयाच्या वनणगयाच्या 

अनषुगंान े मागासिगग आयोग स्थापन करून त्याच्या वशफारशी राष्ट्रपतींना सादर करण्याच्या दृष्टीने शासनाने कोणती 

कायगिाही केली आह ेिा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे (१२-०७-२०२३) :  (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ह ेखरे नाही, १०२ व्या घटना दरुुस्तीनसुार एखाद्या समाजाचा सामावजक ि शैक्षवणकदृष्टया मागास प्रिगागत समािेश 

करुन त्यास आरक्षण देण्याचा अवधकार राज्यांना नाही असे मा. सिोच्च न्यायालयाने आपल्या वद. ५ मे, २०२१ च्या 

न्यायवनणगयात स्पष्ट केले आह.े 

(४) ि (५) मराठा आरक्षणाबाबत मा. सिोच्च न्यायालयातील वसवव्हल अपील क्र. ३१२३/२०२० जयश्री लक्ष्मणराि 

पाटील विरुध्द मखु्यमंत्री प्रकरणी वदनांक ०५.०५.२०२१ रोजीच्या वदलेल्या वनणगयाची सवमक्षा करण्यासाठी वद. 

११.०५.२०२१ रोजीच्या शासन वनणगयान्िये माजी न्यायावधश श्री. वदलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यांची 

सवमती गवठत करण्यात आली होती. सदर सवमतीस मा. सिोच्च न्यायालयाच्या वनणगयाचा अभ्यास करुन पढुील 

कायगिाहीची वदशा ठरविण्याबाबत शासनास मागगदशगनात्मक / सचूनात्मक अहिाल वद. ३१.०५.२०२१ पयंत सादर 
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करण्याबाबत सांगण्यात आले होते. त्यानसुार, सदर सवमक्षा सवमतीने वदनांक ०४.०६.२०२१ रोजी शासनाकडे अहिाल 

सादर केला असनू सवमतीने केलेल्या सचुनांनसुार शासनामाफग त मराठा आरक्षण प्रकरणी मा. सिेागच्च न्यायालयात 

पनुगविलोकन यावचका करण्यात आली आह ेि इतर कायगिाही करण्यात येत आह.े 

(६) प्रश्न उद ्भित नाही. 

  

_____________ 

  

तारापरू (वज.पालघर) औद्योवगि वििास महामांडळातील प्रदुषण वनयां्ण मांडळाच्या  

वनयमाांचे पालन न िरणाऱ्या िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(२)  २७९७४ (१८-०६-२०२१).   श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  तारापरु (वज.पालघर) औद्योवगक विकास महामंडळातील सीईटीपी पलााँटच्या हररत लिादाने प्रदषुण प्रकरणी १०२ 

कोटीचा दडं आकारण्यात येऊनही संबंवधत कंपन्यांनी प्रदषुण रोखण्यासाठी कोणतीच कायगिाही न केल्यामळेु समुारे ६०० 

कंपन्या बंद  होण्याच्या मागागिर असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सद्याच्या करोना साथीच्या काळात शासनाचे महसलुी उत्पादनाचे नकुसान होऊ नये यासाठी शासनाने 

उक्त कंपन्यांनी प्रदषुण वनयंत्रण मंडळाच्या वनयमांचे पालन करुन ि त्यानसुार सांडपाणी प्रवक्रया राबिनू, कंपन्या सरुु 

ठेिण्याच्या दृष्टीने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, विलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

   

श्री. एिनाथ वशांदे (१२-०७-२०२३) : (१) ह ेअशंत: खरे आह.े  

(२) तारापरू औद्योवगक िसाहतीतील उद्योगांतनू वनमागण होणाऱ्या उच्च वसीडी सांडपाण्यािर प्रवक्रया करण्यासाठी 

स्ितंत्र यंत्रणा उभारण्याचे काम प्रगतीपथािर आह.े सदर यंत्रणा उभारल्यानंतर सामवुहक सांडपाणी प्रवक्रया यंत्रणते येणाऱ्या 

सांडपाण्याची गणुित्ता सधुारुन त्यामळेु सामवुहक प्रवक्रया यंत्रणते सांडपाण्यािर योग्य प्रवक्रया होऊन जास्तीचे प्रदषूण कमी 

होण्यास मदत होणार आह.े 

(३) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

िुरिुां भ (ता.दौंड, वज. पुणे) येवथल औद्योवगि िसाहतीतील रसायनयुक्त  

साांडपाणी रस्त्यािर सोडणाऱ्या िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(३)  ३०१४४ (११-०६-२०२१).   अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), श्री.जयिुमार गोरे 

(माण) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुरकंुभ (ता.दौंड,वज. पणुे) येथे पािसाळ्यात औद्योवगक िसाहतीतील केवमकल कंपन्यांमधील रसायनयकु्त सांडपाणी 

मखु्य रस्तािर साचत असल्याचे वदनांक ३१ मे, २०२१ रोजी िा त्यासमुारास वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी येथील प्रकल्पातनू वनघणारे दषुीत सांडपाणी सामाईक प्रक्रीया कें द्रात प्रवक्रया करण्यासाठी 

सोडल्या जाणाऱ्या सिग वठकाणांना प्रांतावधकारी  ि तहसीलदार यांनी भेट दऊेन सचूना केल्या होत्या, ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, याबाबत स्थावनक नागररकांनी अनेक िेळा तक्रारी केल्या असल्याने पािसाचा फायदा घेऊन सांडपाणी 

रस्त्यािर सोडणाऱ्या कंपन्यांिर शासनाकडून कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

  

 श्री. एिनाथ वशांदे (१२-०७-२०२३) : (१) ि (२) ह ेखरे आह.े 

(३) महाराष्ट्र प्रदषूण वनयंत्रण मंडळामाफग त कुरकंुभ औद्योवगक िसाहतीतील उद्योगांची पाहणी करण्यात आली असनू 
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दोषी आढळून आलेल्या ०३ उद्योगांना उत्पादन बंदीचे आदशे, १४ उद्योगांना प्रस्तावित आदशे ि एका उद्योगास कारणे 

दाखिा नोटीस बजािण्यात आली आह.े 

       महाराष्ट्र प्रदषूण वनयंत्रण मंडळामाफग त कुरकंुभ एन्िायगमेंट प्रोटेक्शन सोसायटी (CETP) या संस्थेस ि कायगकारी 

अवभयंता, महाराष्ट्र औद्योवगक विकास मंडळ, बारामती यांना जल (प्रदषूण प्रवतबंध ि वनयंत्रण) कायदा, १९७४ ि हिा 

(प्रदषूण प्रवतबंध ि वनयंत्रण) कायदा, १९८१ अन्िये वदनांक ०२/०६/२०२१ रोजी वनदशे वदले आहते. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

राज्यात सरुु िरण्यात आलेले सावह्यर्न अण्णाभाऊ साठे वििास महामांडळ सरुु िरण्याबाबत 
  

(४)  ३४९५४ (१२-०१-२०२२).   श्री.चांद्रिाांत ऊर्ा  राजुभैय्या रमािाांत निघरे (बसमत), श्री.इांद्रवनल नाईि 

(पुसद), श्री.यशिांत माने (मोहोळ) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सरुु करण्यात आलेले सावहत्यरत्न अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ सध्या बंद अिस्थेत आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, विकास महामंडळ बंद असल्यामळेु मातंग समाजातील सवुशवक्षत बेरोजगाराच्या संख्येत िाढ झाली 

असनू त्यांना मदत वमळत नाही, हहेी खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, बंद असलेले अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ त्िरीत सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना 

केली िा करण्यात येत आह,े 

 (४) नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहते? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (२१-०७-२०२३) : (१) ि (२) ह ेखरे नाही. 

(३) ि (४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 

  

िोिणात िाजू बोडा स्तथापन िरण्याच्या मागणीबाबत 
  

(५)  ३५०३२ (०७-०१-२०२२).   श्री.भास्तिर जाधि (गुहागर) :  सन्माननीय पणन मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) प्रवक्रया करणाऱ्या कंपन्या ि घाऊक व्यापारी यांचे शेतकरी विरोधी धोरण तसेच िाढता व्यिस्थापन खचग आवण 

हिामानातील सततच्या बदलामळेु कोकणातील काज ूउत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जािे लागत आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, कोकणात काजूला हमीभाि दिेनु काज ूउदयोगाला चालना दणे्यासाठी काज ूबोडागची स्थापना करण्याची 

मागणी काज ूउत्पादक शेतकऱ्यांनी मा. मखु्यमंत्री यांचेकडे माह ेमाचग, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक् त मागणीच्या अनषुगंाने शासनाकडून कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारण ेकाय आहते ? 
  

श्री. अब् दुल सत्तार (२५-०७-२०२३) : (१) अशंत: खरे आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े  

(३) कृषी ि पदमु विभागाने महाराष्ट्रातील काजूच्या सिंकष विकासासाठी काज ू फळ वपक विकास योजना लागू 

करण्याबाबतच्या वद.१६.०२.२०२३ च्या शासन वनणगयाच्या अनषुगंाने सहकार, पणन ि िस्रोद्योग विभागाच्या 

वद.१६.०५.२०२३ च्या शासन वनणगयान्िये राज्यातील काजू फळ वपकाच्या विकासाकररता “महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ” 

स्थापन करण्यात आले आह.े तसेच काजलूा हमी भाि देण े हा विषय कें द्र शासनाच्या अखत्याररतील असनु, कें द्र 

शासनास वद.१२.०७.२०२३ च्या पत्रान्िये विनंती करण्यात आलेली आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही.  
  

_____________ 
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मौजा बोरीबारा (ता. आिी, वज.िधाा) येथील गाि तलािाच्या बुडीत के्ष्ामध्ये  

येत असल्यामुळे या गािाचे ता्िाळ पुनिासन िरण्याबाबत 
  

(६)  ३५९९५ (१२-०१-२०२२).   श्री.दादाराि िेचे (आिी) :  सन्माननीय मदत ि पुनिासन मां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१)  मौजा बोरीबारा (ता. आिी, वज.िधाग) येथील तलािाचे बडुीत क्षेत्रात एकूण ३७ आवदिासी कोलाम समाजाचे कुटंुब 

राहत असनू त्यांचे पनुिगसन करण्याबाबत अनेकदा मागणी करण्यात आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वजल्हावधकारी, िधाग यांचे पत्र वद. १०/०२/२०१४ रोजी  कायागसन अवधकारी, महसलू ि िन विभाग 

मंत्रालय, मुंबईमाफग त विभागीय आयकु्त, नागपरू विभाग यांनी पाठविलेल्या प्रस्तािानसुार कायगिाही करण्यात आली आह,े 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वजल्हावधकारी, िधाग यांनी तेथील नागररक प्रकल्प बावधत नसनू परूबावधत म्हणनू पनुिगसन करण्याबाबत 

वदनांक १२ वडसेंबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास महसलू ि िन विभाग यांना प्रस्ताि सादर केला, ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, ३७ आवदिासी कोलाम समाजाच्या कुटंुबांना परूबावधत म्हणनू पनुिगसन करण्याकरीता शासनाने कोणती 

कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. अवनल पाटील (१८-०७-२०२३) : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२), (३) ि (४) वद.१२.०७.२०१३  रोजी  झालेल्या अवतिषृ्टीमुळे कु-हा तलाि १००% भरल्यामळेु तलाि फुटण्याच्या 

वभती पोटी बा-हा सोनेगाि येथील ३७ कुटंुबाचे सिे नं. ४४ आराजी १.३६ ह.े आर या सरकारी जागेिर प्रकल्पग्रस्त 

पनुिगसन करण्याबाबत शासनास वद.१०.०२.२०१४ रोजी प्रस्ताि सादर करण्यात आला होता. सदर प्रकरणी शासनाने 

वद.११.०८.२०१४ रोजीच्या पत्रान्िये जलसंपदा विभागाने कायगिाही करण्याचे वनदशे वदले आहते. तथावप, वजल्हावधकारी 

कायागलय, िधाग यांच्या वद.१२.११.२०१८ रोजीच्या अहिालामध्ये, बा-हा सोनेगाि येथील गाििासी धरणाच्या खालील 

बाजसू असनू िेस्ट िेअरचे खोलीकरण केल्यामळेु िेस्ट िेअरचा प्रिाह सहजररत्या वनघत असल्यामळेु पनुिगसनाची 

आिश्यकता िाटत नसल्याचे शासनास कळविले आह.े 

(५) प्रश्नच उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

पुष्ट्पि नोड, उलिे येथील वसडिो व्यिस्तथापनािडून झालेल्या अवनयवमततेप्रिरणी चौिशी िरण्याबाबत 
  

(७)  ४४५८९ (३१-१०-२०२२).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.भास्तिर जाधि (गुहागर) :  सन्माननीय 

मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तत्कालीन राज्य शासनाच्या काळात आमदार पत्नीच्या नािे वसडकोने पषु्ट्पक नोड उलिे येथे २२.५ टक्के 

योजनेंतगगत िाटप केलेल्या ३५.७८० चौ.मीटर क्षेत्रफळाच्या भखूंड िाटपात वसडको व्यिस्थापनाकडून अवनयवमतता 

झाल्याचे नगरविकास विभागास आढळून आल्याने िाटप करण्यात आलेला भखूंड नगरविकास विभागाने रद्द केला आह,े 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर भखूडंाच े बाजारमलू्य ३०० कोटीहून अवधक असल्याने वसडको व्यिस्थापनाकडून झालेल्या 

अवनयवमततेप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आह ेकाय, 

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानषुगंाने शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (१८-०७-२०२३) : (१), (२) ि (३) मौजे जासई, ता. उरण येथील जवमनीच्या भसंूपादनापोटी 

वसडको महामंडळाकडून २२.५% योजनेअतंगगत पषु्ट्पक नगर, सेक्टर क्र.२६-ए येथील भखूंड क्र.१ िाटपाच्या अनषुगंाने 

शासनास प्राप्त वनिेदनामधील मदु्द ेि वसडकोचा अहिाल विचारात घेिनू सदर भखूंड शासनाच्या वद.२५.३.२०२२ च्या 



वि.स. १८६ (5) 

पत्रान्िये रद्द करण्यात आलेला आह.े त्यानषुगंाने वसडकोने वद.२९.३.२०२२ रोजी सदर भखूंडाचे िाटपपत्र, करारनामा ि 

वत्रपक्षीय करारनामा रद्द केले होते. त्याविरुध्द मा. उच्च न्यायालयात ररट यावचका क्र.२०८०/२०२३ दाखल करण्यात 

आली होती. 

    सदर यावचकेमधील मा.न्यायालयाच्या वद.२२.२.२०२३ च्या आदशेानसुार वसडकोमाफग त वद.३१.३.२०२३ रोजी 

आदशे पाररत करण्यात आलेले आहते. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

पुणे, उत्तमनगर िृषी उ्पन्न बाजार सवमतीमध्ये मुलभूत सोयीसवुिधा अभािी दुरिस्तथा झाली असल्याबाबत 
  

(८)  ४४९६४ (२०-०९-२०२२).   श्री.वभमराि तापिीर (खडििासला) :  सन्माननीय पणन मां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पणु,े उत्तमनगर कृषी उत्पन्न बाजार सवमतीमध्ये मलुभतू सोयी-सवुिधाअभािी दरूिस्था झाल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये 

िा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय,      

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी या वठकाणी मोठ्याप्रमाणात कष्टकरी, मजरू, शेतकऱ्यांची िदगळ असते असे असताना 

शौचालय, वपण्याच्या पाण्याची व्यिस्था ि स्िच्छता सारख्या मुलभतू सवुिधा उपलब्ध नसल्याचे वनदशगनास आले आह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय,  

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीचे काय आढळून आल,े त्याअनषुंगाने कृषी उत्पन्न बाजार 

सवमतीमध्ये मलुभतू सोयीसवुिधा उपलब्ध करुन दणे्यासाठी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहते, 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. अब् दुल सत्तार (११-०७-२०२३) : (१), (२) ि (३ ) ह ेखरे नाही.  

       कृषी उत्पन्न बाजार सवमती,पणु ेयांनी उत्तम नगर हा दयु्यम बाजार घोवषत केला आह.े 

बाजाराच्या आिारात संरक्षक वभंत बांधनू शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या संरक्षणाकररता शेड उभारणी केली आह.े 

तसेच इतर सोयी सवुिधा वतथे उपलब्ध आहते. 

      उत्तम नगर उपबाजार आिाराचा विकास आराखडा तयार केला असनू पणु ेमहानगरपावलकेकडे मान्यतेसाठी पणन 

संचालक, पणु ेयांच्याकडून सादर करण्यात आलेला आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

निी मुांबई मधील एपीएमसी मािेट मध्ये भरणाऱ्या अनवधिृत बाजारामुळे एपीएमसीचे सेसचे झालेले नुिसान 
  

(९)  ४५४९६ (२३-०९-२०२२).   श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), श्रीमती सलुभा 

खोडिे (अमरािती), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अवमत झनि (ररसोड), श्री.ऋतुराज पाटील 

(िोल्हापूर दवक्षण), श्री.वजतेश अांतापरूिर (देगलूर) :   सन्माननीय पणन मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१)  निी मुंबई मधील एपीएमसी माकेटमध्ये गैरप्रकार सुरु असनू, माकेटमध्ये भरणाऱ्या अनवधकृत बाजारामळेु 

एपीएमसीचे लाखो रुपयांच्या सेसचे नकुसान होत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, एपीएमसीच्या संचालकांनी ि अवधकाऱ्यांनी िारंिार प्रयत्न करूनही सेसची होणारी चोरी रोखण्यात 

त्यांना अपयश आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अनवधकृत बाजार ि सेसची चोरी रोखण्याच्या दृष्टीने कोणती 

कायगिाही केली िा करण्यात येत आहते, 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री. अब् दुल सत्तार (१२-०७-२०२३) : (१), (२) ि (३) ह ेखरे नाही.  

वदनांक ५/७/२०१६ रोजीच्या अध्यादशेानसुार बाजार आिाराबाहरे ३० फळे, ८ भाज्या ि  ४ मसाले वनयमन मकु्त 

करण्यात आले आहते त्यानसुार बाजार सवमतीकडून बाजार क्षेत्राबाहरे या िस्तूंचे वनयमन केले जात नाही. तथावप शेतकरी 

ि व्यापारी फळे, भाजीपाला ि कांदा बटाटा थेट विक्रीसाठी बहृन्मुंबईत घेऊन जातात मात्र कोरोना काळातील 

लॉकडाऊनच्या कालािधीत बहृन्मुंबईत खाद्यान्न,े फळे ि भाजीपाला यांचा तटुिडा होऊ नय ेहा उद्दशे बाजार सवमतीचा 

ि शासनाचा होता म्हणनू कृवष उत्पादने थेट नेऊ वदले जात होते. तरी वद १०.०३.२०२२ रोजीच्या शासन वनणगयान्िये 

अनवधकृत बाजार बंद करण्याच्या अनषुगंाने आढािा ि अमंलबजािणी सवमती गठीत करण्यात आली आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

वहांगाली शहरात बनािट ले-आऊटद्वारे शासिीय जवमनीिर अवतक्रमण िेल्याबाबत 
  

(१०)  ४६०७४ (२३-०९-२०२२).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (वहांगोली) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वहगंोली शहरात बनािट ले-आऊटद्वारे तीन िेगिेगळया पलॉट क्रमांकातील भागाचे तकुडे दशगिनू तसेच शासकीय 

जवमनीिर अवतक्रमण करुन त्यािर तीन हजार चौरस फुटाचे चार मजली बांधकाम केले जात असल्याची तक्रार 

मा.वजल्हावधकारी ि नगरपावलकेकडे स्थावनकांनी केली असल्याची बाब माह ेमे, २०२२ मध्य ेिा त्यादरम्यान वनदशगनास 

आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वहगंोली शहरातील सव्ह े क्र.९७, नारायण नगर, वहगंोली येथील पलॉट क्र.१, २ ि ५ आवण त्यांच्या 

भागाचे तकुडे दशगिनू ६४३.५० चौ.मी. चे सहा िेगिेगळे खरेदीखत करुन शासनाची फसिणकू करत मंजरू ले-आऊट 

पेक्षा जास्तीच्या जागेची खरेदी करुन शासकीय जागेिर अवतक्रमण केले आहे, ह ेही खरे काय, 

(३) असल्यास, एका मजल्यासाठी अदंाजे तीन हजार चौ.फुट असे चार मजल्यािर बांधकाम होणार असनू शासनाचे 

कोट्यािधी रुपयाचे नकुसान होणार आह,े ह ेही खरे काय, 

(४) असल्यास, सहा खरेदीखतांची पडताळणी ि एकत्रीकरण करुन वनयमानसुार डी.पी.रोडला लागनू दोन्ही बाजूंनी ४.५ 

मीटर जागा न सोडता डी.पी.रोडच्या जागेिर अवतक्रमण झाले आह,े ह ेही खरे काय, 

(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करुन कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (११-०७-२०२३) : (१) ह ेखरे आह.े 

(२), (३) ि (४) ह ेखरे नाही. 

(५) सदर प्रकरणी तज्ञ अवधकाऱ्यांची सवमती स्थापन करुन, या सवमतीद्वारे स्ियंस्पष्ट अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर 

वनयमानसुार पढुील कायगिाही प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याबाबत वजल्हावधकारी, वहगंोली यांनी अहिाल सादर 

केला आह.े 

(६) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

अांबड नगरपावलिा (ता.अांबड, वज.जालना) याांनी पाणीपरुिठा योजनेतील  

विज देयिे ि देखभाल खचा िेळेत न भरल्याबाबत 
  

(११)  ४८१९८ (२८-०९-२०२२).   श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) अबंड (ता.अबंड, वज.जालना) नगरपावलकेने पाणीपरुिठा योजनेतील विज दयेके ि दखेभाल खचग िेळेत न भरल्यान े

शहरातील नागररकांिर पाण्याचे संकट ीढिले असल्याचे माह े माचग, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशगनास आल े

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त पाणीपरुिठा योजनेतील कर न भरल्यामळेु जालना नगरपावलका यांनी िारंिार वनधीची मागणी 

तसेच अनेक स्मरणपत्रे अबंड पावलका प्रशासनाकडे वदली असल्याचे ही वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, अबंड नगरपावलका यांनी पाणीपरुिठा योजनतेील पाणीपट्टी संबंवधत जलसंपदा विभागाला न दणे्याची 

कारण ेकाय आहते, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानषुगंाने अबंड शहरातील नागररकांना भविष्ट्यात 

सरुळीत पाणीपरुिठा होण्याकरीता संबंवधत पावलका प्रशासनाने कोणत्या उपाययोजना िा कायगिाही केली िा करण्यात 

येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे कोणती आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे (११-०७-२०२३) : (१) ह ेखरे नाही. 

     अबंड जलशदु्धीकरण कें द्र पाणीपरुिठा योजनेचे सन २००६ ते मे, २०२२ अखेरपयंत विज वबले पणूग भरणा केली 

आहते. त्यानसुार अबंड शहराचा विजपरुिठा खंडीत झालेला नसनू, शहराचा पाणी परुिठा सरुळीत सरुु आह.े  

(२) ि (३) अबंड नगरपररषदसे जालना नगरपररषदनेे वद.३१ वडसेंबर, २०२१ पयंतची मागणी केलेल्या पाणीपट्टीचे एकूण 

वबल रक्कम रु.१०,१२,३३,१०७/- पैकी रु.४,४७,४०,०००/- इतका भरणा केलेला असनू, उिगररत रक्कम 

रु.५,६४,९३,१०७/- इतका भरणा करण ेबाकी आह.े या व्यवतररक्त जलसंपदा विभागाकडे अबंड नगरपररषदचेी थकबाकी 

नाही. 

(४) अबंड शहरातील पाणीपरुिठा सरुळीत करण्याकरीता सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करण्याची कायगिाही अबंड 

नगरपररषद स्तरािर सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

परभणी शहरातील बांद असलेल्या पथवदव्याांच्या देखभाल दुरुस्ततीबाबत 
  

(१२)  ५०२०२ (२०-०१-२०२३).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) परभणी महानगरपावलका क्षेत्रातील पथवदिे बसविण ेआवण त्याची दखेभाल-दरुुस्ती करण्यासाठी इइएसएल नािाच्या 

एजन्सीची सन २०१८ मध्ये शासनाने वनयकु्ती केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शहरातील जिळपास ७०० पेक्षाही जास्त पथवदिे बंद अिस्थेत असल्याचे माह ेऑक्टोबर, २०२२ मध्ये 

िा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय 

(३) असल्यास, उक्त शहरातील महापावलकेला पथवदव्यांचे दर मवहन्याचे जिळपास १७ लाख रुपयांचे विद्यतु दयेक येत 

असतांही केिळ पथवदिे बंद असल्यामळेु शहरातील अनेक भागात नागरीकांना अधंारातनू जािे लागत असल्यामळेु 

त्यांच्यात असरुवक्षतता ि वभतीचे िातािरण वनमागण झालेले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी करुन तात्काळ परभणी शहरातील बंद असलेले पथवदिे बसविण्याबाबत ि 

पथवदव्यांची दखेभाल-दरुुस्ती वनयवमत करण्याबाबत कोणती कायगिाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (०७-०७-२०२३) : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ि (४) ह ेखरे नाही. 

     Energy Efficiency Services Ltd समिेत वदनांक १०.८.२०१८ रोजी झालेल्या करारनाम्यानसुार आजपयंत 

शहरात एकूण १४९६१ पथवदिे बसविण्यात आलेले आहते. 

    या पथवदव्यांची दरुुस्ती दखेभाल करण्यासाठी महानगरपावलकेमाफग त प्रभागवनहाय कमगचारीमाफग त दररोज रात्री पाहणी 
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करुन दररोज सकाळी इइएसएलमाफग त नादरुुस्त पथवदव्यांची दरुुस्ती करुन घेण्यात येते. 

    इइएसएलमाफग त शहरातील पथवदिे िेळेिर बंद, चाल ूि वनयंत्रण ठेिण्यासाठी CCMS (Centralise Controlling 

Monitoring System) प्रणाली बसविण्यात आली आह.े ज्यामळेु शहरातील सिग पथवदिे बंद रहात नाही ि बंद 

असलेल्या पथवदव्यांचा अहिाल ONLINE  पहाियास वमळतो. 

    तसेच अपिादात्मक पररवस्थतीत महावितरणाचा विद्यतु परुिठा खंवडत होतो. त्यामळेु पथवदिे काही िेळे परुता बंद 

राहतात. 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

राज्यातील १९ शहरे राष्ट्रीय हिा गुणित्ता मानिे पूणा िरु शित नसल्याबाबत 
  

(१३)  ५१४७७ (१९-०१-२०२३).   श्री.अशोिराि चव्हाण (भोिर), श्री.माधिराि पिार (हदगाि), श्री.वजतेश 

अांतापूरिर (देगलूर), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), श्रीमती सलुभा खोडिे 

(अमरािती), श्रीमती प्रवतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), श्री.बळिांत िानखडे (दयाापूर), 

श्री.वहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अवमत विलासराि देशमुख (लातूर 

शहर), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पविम), श्री.सांजय जगताप (पुरांदर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 

अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (वतिसा), डॉ.वनवतन राऊत (नागपूर उत्तर), श्री.झीशान वसवििी (िाांदे्र पूिा), 

श्री.रोवहत पिार (िजात जामखेड) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

 (१) राज्यात अवतसकू्ष्म धळुीकणांच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणािर िाढ झाल्याचे माह े नोव्हेंबर, २०२२ मध्ये िा त्या 

दरम्यान वनदशगनास आले आह ेह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यातील समुारे १९ शहरे राष्ट्रीय हिा गणुित्ता मानके पणूग करु शकत नसल्याचेही वनदशगनास आले 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, हिेतील प्रदषूणात औद्यावगक आस्थापना आवण औष्ट्णीक विद्यतु प्रकल्पांबरोबरच धळूीचे िाढते प्रमाण 

दवेखल जबाबदार आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी राज्यातील िाढत्या प्रदषुणाला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने कोणती उपाययोजना 

केली आह ेिा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (१२-०७-२०२३) : (१) ह ेखरे नाही. 

सिगसाधारणपण े हिेतील प्रदषूकांची पातळी पािसाळ्यात सिागत कमी ि वहिाळ्यात सिागवधक असते. पािसाळ्यात 

पािसाच्या पाण्याबरोबर वमसळल्याने ि समदु्रािरुन येणाऱ् या िेगिान नै्त्य मोसमी िाऱ् यामळेु हिेतील प्रदषूणाचा वनचरा 

होतो. वहिाळ्यात हिेच्या कमी तापमानामळेु ि िेगिान िाऱ् याच्या अभािाने जवमनीलगतची प्रदषूके ही उंचीिरील हिेत 

वमसळण्याचे प्रमाण कमी होते. त्यामळेु सततच्या तयार होणाऱ्या प्रदषूकांचा वनचरा न झाल्याने हिेतील त्याच े प्रमाण 

िाढत जाते.  

(२) ि (३) ह ेखरे आह.े  

(४) प्रदवूषत शहरांचे प्रदषूण रोखण्यासाठी ि हिेची गणुित्ता सधुारण्यासाठी उपाययोजना राष्ट्रीय शधु्द हिा 

कायगक्रमाअतंगगत कें द्रीय प्रदषूण वनयंत्रण मंडळाच्या मागगदशगक सचूनानसुार सिगसमािेशक कृती आराखडा तयार केला 

असनू त्याची अमंलबजािणी त्या त्या महानगरपावलकेकडून करण्यात येते आह.े  

(५) प्रश्नच उद ्भित नाही. 
  

_____________ 
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मुांबई उपनगरातील ररअर व्यू आरशाांच्या ररक्षाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१४)  ५२३६२ (१९-०१-२०२३).   श्री.वहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.वक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.विनोद 

वनिोले (डहाणू), श्री.राजेश रघुनाथ पाटील (बोईसर) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) मुंबई उपनगरातील नोकरी करणाऱ्या मवहला प्रिाशांची ररक्षा चालकांकडून छेडछाड करण्याचे ि विनयभंगाच ेप्रकार 

िाढत असल्याचे माह ेनोव्हबेर, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मुंबई उपनगरातील ररक्षांमध्ये ‘ररअर व्य’ू (मागचे पाहता येणारा) आरसा काढून टाकण्याबाबतचे वनिेदन 

मवहला प्रिासी संघटना ि िॉचडॉग फाऊंडेशनने एका वनिेदनाद्वारे िाहतकू पोवलस सहआयकु्त, पोवलस आयकु्त, मा. मखु्य 

सवचि आवण मा. मखु्यमंत्री यांच्याकडे माह ेऑक्टोबर, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वदलेले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, ररक्षांमधील ररअर व्य ू आरसा काढून टाकण्याबाबत मुंबईतील प्रादवेशक पररिहन कायागलयामाफग त 

(आरटीी) कोणती कारिाई केली आह ेिा करण्यात येत आह े

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीनसुार कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 

आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (१७-०७-२०२३) : (१)  वदनांक ११.११.२०२२ रोजी ितृ्तपत्रांमध्ये अशा आशयाची बातमी प्रवसध्द 

झाली आह.े 

(२) होय. 

     मवहला प्रिासी संघटना ि िॉचडॉग फाऊंडेशन यांचेकडून ररक्षांमध्ये ररअर व्य ू आरसा काढून टाकण्याबाबतच े

वनिेदन/तक्रार ई-मेलद्वारे प्राप्त झाले आह.े 

(३) ि (४) कें द्रीय मोटार िाहन वनयम, १९८९ च्या वनयम १२५(२) मधील तरतदुीनसुार तीन चाकी िाहनांना डाव्या ि 

उजव्या बाजसू ररअर व्हय ूआरसे बसविण ेअवनिायग आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

राज्यातील महामागाािर होणाऱ्या अपघाती मृ्यबूाबत 
  

(१५)  ५२५११ (२२-०१-२०२३).   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यातील महामागागिर होणाऱ्या अपघाती मतृ्यमूळेु पनु्हा एकदा िेगाचा मदु्दा चचेत आला असनू, िाहनांची वनगवमती 

करणाऱ्या कंपन्यामाफग त िाहनांची िेगमयागदा जास्त ठेिली जाणे ह ेअपघात होण्यास कारणीभतू ठरत असल्याचे बाब माह े

सपटेंबर, २०२२ मध्ये िा त्या दरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, महामागागिर गाडी चालविताना िेग प्रवत तास ११० वकलोवमटर पेक्षा अवधक िाढविण ेह ेकायद्याने गनु्हा 

असतांनाही २५० प्रवत वकलोवमटर िेग मयागदा ठेिणाऱ्या अवलशान गाड्या बनविणाऱ्या कंपन्यांिर पररिहन विभागमाफग त 

कोणतीच कारिाई केली जात नसल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) तसेच उक्त प्रकरणी सदर कंपन्यांना पररिहन विभाग ि पोवलस विभागामाफग त विचारणा केली असता त्यांना सदर 

कंपन्यांकडून परेुशी मावहती दणे्यात येत नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, शासनाने सदर धोकादायक िाहनांची वनवमगती करणाऱ्या कंपनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात िाढणाऱ्या स्पधागना 

आळा घालण्यासाठी सिगच गाड्याच्या िेगमयागदिेर वनयंत्रण ठेिण्याबाबत धोरणात्मक वनणगय घेिनू त्यानषुगंाने कोणती 

उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची करण ेकाय आहते ? 
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श्री. एिनाथ वशांदे (१७-०७-२०२३) : (१) वद.१७.०९.२०२२ रोजी ितृ्तपत्रामध्ये अशा आशयाची बातमी प्रवसद्ध झाली 

आह.े 

(२), (३) ि (४) िाहनांच्या वनवमगतीिर बंधन घालण्याचे अवधकार राज्य शासनास नसनू यासंदभागतील वनयमन कें द्र 

शासनाकडून होते. या संदभागत कें द्रीय मोटार िाहन वनयम,१९८९ वनयम १२६ मध्ये विवहत केलेल्या तपासणी संस्थेने 

प्रमावणत केलेल्या िाहनांची नोंदणी मोटार िाहन कायद्यानसुार केली जाते. 

      िेगमयागदपेेक्षा अवधक िेग िाढविण ेह ेकायद्याने गनु्हा असतांनाही अवधक िेग मयागदा ठेिणाऱ्या अवलशान गाड्या 

बनविणाऱ्या कंपन्यांिर कारिाई करण्याबाबत उद्योग विभागास ि पररिहन आयकु्त कायागलयास वदनांक ०५.०७.२०२३ 

रोजीच्या पत्रान्िये  कळविण्यात आले आह.े 

      कें द्र शासनाच्या रस्ते िाहतकू ि महामागग, मंत्रालयाची अवधसचूना एस.ी.१५२२(ई) वद.०६.०४.२०१८  नसुार 

रस्त्यांची पररवस्थती ि िाहनांच्या प्रकारानुसार विविध रस्त्यांिर िाहनांची िेगमयागदा वनवित केली आह.े   

   तसेच वद.१५.०४.२०१५ ि ०१.०५.२०१७ रोजीच्या अवधसचूनेनसुार कें द्रीय मोटार िाहन वनयम,१९८९ च्या वनयम 

११८ मध्ये विवहत केलेल्या तरतदुीप्रमाण ेपररिहन संिगागतील िाहनांना िेगवनयंत्रक बसविण ेअवनिायग करण्यात आले 

आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 

  

महाराष्ट्र राज्यात िारिऱ्यााचे श्रध्दास्तथान असलेल्या पांढरपरू येथे िॉररडॉर तयार िरण्याबाबत 
  

(१६)  ५३९०० (२४-०१-२०२३).   श्री.उदयवसांग राजपुत (िन्नड), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) वनांबाजी पाटील 

(मुक्ताईनगर), श्री.सांजय गायििाड (बुलढाणा), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशोिराि चव्हाण 

(भोिर), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांजय जगताप (पुरांदर), श्री.विक्रमवसांह 

सािांत (जत), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पविम), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), 

श्री.सवुनल िेदार (सािनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.राजेश 

एिडे (मलिापूर), श्री.बळिांत िानखडे (दयाापरू), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (वतिसा), िुमारी प्रवणती 

वशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) उत्त्तर प्रदशेात काशी विश्वनाथ कॉररडॉर आवण मध्ये प्रदशेातील उज्जैन येथे महाकाल कॉररडॉर प्रकल्पाच्या धतीिर 

महाराष्ट्र राज्यात िारकऱ्यांसाठी िारकऱ्याचे श्रध्दास्थान असलेल्या पंढरपरू येथे भव्य कॉररडॉर तयार करण्याचा वनणगय 

शासनाच्या विचाराधीन आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, कॉररडॉरच्या पवहल्या टपपयात ३०० कोटी रुपयांचा वनधी मंजरू करण्यात आलेला आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, उक्त वनणगयाच्या अनषुगंाने अमंलबजािणीची सद्यःवस्थती काय आह,े 

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (२१-०७-२०२३) : (१) ह ेखरे नाही. 

        कें द्र शासनाकडून अशा सूचना नगरपररषदसे प्राप्त नाहीत. 

       तथावप, पंढरपरू वज.सोलापरू येथे मंवदराजिळ कॉररडॉर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

      संतश्रेष्ठ तकुाराम महाराज यांच्या जन्म चतशुताब्दी िषागवनवमत्त शासनामाफग त वद.२ जनू, २००९ रोजी पंढरपरू ि 

पालखी मागग विकास आराखड्यास मान्यता दणे्यात आली होती. सदर मंजरू विकास आराखड्यात पंढरपरू शहरातील ि 

शहराकडे येणारे रस्ते, पलु, घाट, शौचालय,े ६५ एकर क्षेत्र, पालखीतळ विकास इ. पायाभतू सुविधाच्या कामांचा समािेश 

होता. सदर आराखड्यानसुार पढंरपरू तीथगक्षेत्रासाठी एकूण १०० कामे मंजरू करण्यात आली होती. त्यापैकी ३२ कामे रद्द 

करण्यात आलेली असनू उिगररत कामापैकी ५१ कामे पणूग झाली असनू ०६ कामे प्रगतीपथािर आहते. उिगररत कामे 

अद्याप सरुू झालेली नाहीत. सदर आराखड्यास एकूण ३११.६८ कोटी इतका वनधी प्राप्त असनू त्यापैकी २९२ कोटी 



वि.स. १८६ (11) 

इतका वनधी खचग झाला आह.े 

(३) पंढरपरू येथे भाविकांच्या िाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता भाविकांना चांगल्या प्रकारे पायाभतू सोयी सवुिधा 

परुविण्यासाठी ि पंढरपरू शहराचा सिांगीण विकास करण्यासाठी पंढरपरू येथे मंवदर ि पररसर विकास ि सशुोवभकरण 

दशगन बारी सधुारणा, रस्तेविकास, पावकंग व्यिस्था, उद्यान विकास सधुारणा, घाट बांधकाम, शौचालय व्यिस्था, विद्यतु 

व्यिस्था सधुारणा, पाणी परुिठा ि मलवनसारण व्यिस्था िाढ ि सधुारणा इ. कामे प्रस्तावित असनू सदर कामी तीथगक्षेत्र 

विकास आराखड्यातंगगत गदी व्यिस्थापन मंवदर पररसराचा विकास आवण त्यास भव्य स्िरुप दणे्यासाठी िाराणसीच्या 

धतीिर पंढरपरू शहरात कॉररडॉरची वनवमगती तसेच इतर पायाभतू सवुिधा वनमागण करण्याचे प्रस्तावित आह.े 

         यात्रा कालािधीत श्रींच्या दशगनासाठी मंवदर पररसरात लाखो भाविक येत असतात. अशािेळी आपत्कालीन 

व्यिस्थापन आवण गदी व्यिस्थापन करण ेही अत्यंत आिाहानात्मक पररवस्थती बनते. पोलीस प्रशासनाला एकेरी मागग 

सारख्या गोष्टींद्वारे गदीचे व्यिस्थापन करण ेअशक्य होते. त्यामळेु गदीतनू चेंगराचेंगरी होऊन एखादी दघुगटना घडण्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामळेु मंवदर पररसरातील भागात काशी विश्वनाथ, उज्जैनच्या धतीिर कॉररडॉरचा वनयोवजत 

प्रारुप आराखडा प्रस्तावित आह.े 

(४) पंढरपरूचा विकास करणसेाठी कॉररडॉर प्रकल्प उभारताना कमीत कमी ऐवतहावसक िास्त ूआवण मंवदरे बावधत होतील 

याचे वनयोजन प्रस्तावित असनू आराखडा अवंतम करताना या बाबीचा विचार करण्यात येईल. 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 

 

डहाणू तालुक्यात औद्योवगि के्ष्ातील उद्योगाांमुळे प्रदूषणाचे प्रमाण िाढल्याबाबत 
  

(१७)  ५३९१२ (१९-०१-२०२३).   श्री.वशरीषिुमार नाईि (निापरू) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) डहाण ूतालकु्यात विशेष मालिाहू रेल्िे मावगगका, मुंबई -बडोदा सपुर एक्सपे्रस िे यासह अनेक प्रकल्प सरुू असनू 

थमगल पॉिर स्टेशन, औद्योवगक उपक्रमही सरुु असल्यामळेु हिेचे प्रदषूण मोठ्या प्रमाणािर होत असल्याचा वनष्ट्कषग 

तालकुा एन्व्हायनगमेंट िेल्फेअर असोवसएशनकडून, हले्दी एनजी इवनवशएवटव्ह इवंडया यांच्या माह ेनोव्हेंबर, २०२२ मध्य े

िा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्रदषूणाचे प्रमाण सातत्याने िाढत रावहले तर वसवलका धवुलकणाच्या घातक पातळीच्या 

संयोगान,े या भागातील नागररकांच्या श्वसन आवण हृदय ि रक्तिावहन्यांिर िाईट पररणाम होत आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, शासनामाफग त डहाण ूतालकु्यातील प्रदषूण कमी करण्याकररता प्रशासन पातळीिर कोणत्या उपाययोजना 

राबिण्यात येणार आहते िा केल्या आहते, 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (१२-०७-२०२३) : (१) ह ेअशंत: खरे आह.े  

    मे. हले्दी एनजी इवनवशएटीव्ह (इवंडया) या खाजगी संस्थेचा अहिल / वनष्ट्कषग माह ेजनू २०२२ मध्ये वनदशगनास आले. 

(२)  वजल्हा आरोग्य अवधकारी, पालघर यांच्या वद. ०५.१२.२०२२ रोजीच्या अहिालानसुार ह ेखरे नाही. 

(३) ि (४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

मुिूटबन (ता.झरीजामण,वज.यितमाळ) येथील वसमेंट िां पनीतून वनघणाया  

धुळीमुळे शेतातील वपिाांचे निुसान झाल्याबाबत 
  

(१८)  ५५३०८ (२३-०१-२०२३).   श्री.सांवजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :  

सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) मकूुटबन (ता.झरीजामण,वज.यितमाळ) येथील वसमेंट कंपनीतनू वनघणाऱ् या धळुीमळेु  शेतातील वपकांचे लाखो 

रुपयांचे नकुसान झाल्याचे वदनांक २० ऑक्टोबर, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय,  
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(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले, त् याअनषुगंाने शेतक-

यांना नकुसान भरपाई दणे् याच् या दृष्ट् टीने कोणती कायगिाही केली िा करण् यात येत आह,े 

(३) नसल् यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (१२-०७-२०२३) : (१) मे. आर.सी.सी.पी.एल. प्रा.वल. च्या धळुीमळेु लगतच्या शेतातील वपकांचे 

नकूसान झाल्याबाबतची तक्रार या कायागलयास वद. २०/१०/२०२२ रोजी ि त्या समुारास प्राप्त झालेली नाही.  

         तहवसलदार, झरीजामणी, वज. यितमाळ ि वजल्हा खवनकमग अवधकारी, यितमाळ यांच्याकडून अनकु्रमे वद. 

१४/१२/२०२२ ि वद. १५/१२/२०२२ रोजीच्या प्राप्त अहिालानसूार पाहणीदरम्यान आढळलेल्या बावधत शेतजमीनीच्या 

नकूसान भरपाईच्या अनुषगंाने तहवसलदार, झरीजामणी यांच्या कायागलयाकडून वद. ०९/१२/२०२२ रोजीच्या पत्रान्िये 

व्यिस्थापक, मे. आर.सी.सी.पी.एल. प्रा.वल. मुकुटबन यांना कळविण्यात आलेले आह.े  

(२) वजल्हावधकारी, यितमाळ यांच्या वद. २२/११/२०२२ रोजीच्या संदशेानसूार कृषी सहाय्यक, मंडळ अवधकारी ि 

तलाठी मकुुटबन यांनी वद. २८/११/२०२२ ि वद. २९/११/२०२२ रोजी तक्रारकते शेतकऱ्यासमिेत शेताची पाहणी केली. 

पाहणीदरम्यान मकुुटबन शेत वशिारातील शेतकरी संख्या एकूण ३० असनू क्षेत्रफळ २८.२५ ह.ेआर बावधत आढळून 

आलेले आह.े तसेच मौजा अडेगांि वशिारातील दोन शेतकरी क्षेत्र २.४५ ह.ेआर. बावधत आढळून आलेले आहते. 

बावधत शेतजमीनीच्या नकुसान भरपाईच्या अनषुगंाने तहवसलदार, झरीजामणी यांच्या कायागलयाकडून                      

वद. ०९/१२/२०२२ रोजीच्या पत्रान्िये व्यिस्थापक, मे. आर.सी.सी.पी.एल. प्रा.वल. मकुुटबन यांना कळविण्यात आलेले 

आह.े त्यास अनसुरुन मे. आर.सी.सी.पी.एल. प्रा.वल. यांनी त्यांच्या वद. १६.१२.२०२२ रोजीच्या पत्रान्िये नकुसान 

भरपाईबाबत वजल्हावधकारी, यितमाळ जो वनणगय घेतील त्याचे पालन करण्यास कटीबध्द असल्याचे कळविले आह.े 

          महाराष्ट्र प्रदषूण वनयंत्रण मंडळाने वद. १२/१२/२०२० रोजी भेट वदली असता पाहणीदरम्यान वसमेंट उद्योग मागील 

२० वदिसांपासनू बाजारात मागणी कमी असल्यामळेु बंद होता. तसेच चनुखडी खाण सदु्धा मागील १४ वदिसांपासनू बंद 

होती. तसेच खाण पररसरातील सजग हॉपरला ताडपत्रीने आच्छावदत केलेले असल्याचे तसेच लगतच्या शेतातील वपकांिर, 

झाडांिर कोणत्याही प्रकारची धळू साचलेली नसल्याचे वनदशगनास आले. 

(३) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

पाचगणी ि पाटण (वज.सातारा) भागाच्या सांिधानाबाबत 
  

(१९)  ५६५१२ (०९-०५-२०२३).   श्री.रोवहत पिार (िजात जामखेड), डॉ.वजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :  

सन्माननीय मदत ि पुनिासन मा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पाचगणी (वज.सातारा) भागात उत्तर प्रदशेातील जोशीमठा प्रमाणचे भसू्खलनाचा धोका असल्याचा भगुभगशास्त्रज्ञांचा 

अदंाज असल्याचे माह ेजानिेारी, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पाटण (वज.सातारा) येथे दरड कोसळण्याच्या घटना लक्षात घेता शासनाने त्याभागाचा तज्ञांच्या मदतीने 

सिेक्षण करण्यासंदभागत माह ेऑगस्ट, २०२२ िा त्या दरम्यान घोषणा केली होती, ह ेवह खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, पाचगणी, पाटण भागातील संभाव्य धोका टाळण्यासाठी शासनाने कोणती कायगिाही िा उपायोजना केली 

याबाबत उपाययोजना करत आह ेकाय, 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. अवनल पाटील (१८-०७-२०२३) : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३)  प्रश्न उद ्भित नाही. 

       वद. १४.१०.२०२२ च्या शासन वनणगयान्िये संभाव्य दरडग्रस्तांचे तात्परुते तसेच कायमस्िरुपी पनुिगसन करण्याचे 

धोरण वनवित केले आह.े तसेच पाटण तालकु्यात संबंवधत गािातील बावधत कुटंुबांचे सरुवक्षततेच्या कारणास्ति तात्परुते 
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स्थलांतर शासनाच्या शेडमध्ये केले आह.े तसेच सातारा वजल्हयातील दरडप्रिण भागातील नागररकांचे दरड कोसळणे 

बाबतची वभती कमी होणकेामी गािस्तरािर आपत्ती व्यिस्थापन अतंगगत प्रवशक्षण ि जनजागतृी मोवहम राबविणते 

आलेली आह.े 

(४)  प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 

 

वपांपळगाि बसिांत (वज.नावशि) ग्रामपांचायतीचे नगरपररषदेत रुपाांतर िरणेबाबत 
  

(२०)  ५६५३७ (२४-०४-२०२३).   श्री.वदलीपराि बनिर (वनर्ाड) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वपंपळगाि बसिंत (ता. वनफाड, वज.नावशक) या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ६५ हजारांच्या जिळपास असल्याने या 

ग्रामपंचायतीचे नगरपररषदते रुपांतर करण्यात यािे अशी मागणी येथील नागरीकांनी केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास,  सदर ग्रामपंचायतीचे नगरपररषदते रुपांतर करणबेाबतची शासन अवधसूचना (उदघोषणा) वदनांक 

२२/०३/२००७ रोजी शासनाने प्रवसद्ध केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, अद्यापपािेतो शासनाने या ग्रामपंचायतीस सन २००७ पासनू  नगरपररषदचेा दजाग वदलेला नाही, ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदरहू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशी मध्ये काय आढळून आले तद्नषुगंाने उक्त 

ग्रामपंचायतीस नगरपररषदचेा दजाग दणे्याबाबत शासनाकडून कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (११-०७-२०२३) : (१) ह ेखरे आह.े 

(२), (३), (४) ि (५) ह ेखरे आह,े 

      तथावप, सदर उद ्घोषणसे बराच कालािधी उलटून गेला असल्याने, सदर उद ्घोषणा रद्द करुन नव्याने प्राथवमक 

उद ्घोषणा वनगगवमत करण्यास मान्यता प्राप्त झाली आह.े 

     दरम्यान, सदर प्रकरणी राज्य वनिडणकू आयोगाचे अवभप्राय मागविले असता, राज्य वनिडणकू आयोगाच्या वद.०९ 

नोव्हेंबर, २०२२ रोजी वनगगवमत केलेल्या वनिडणकू कायगक्रमाअतंगगत नावशक वजल्यातील वपंपळगाि-बसिंत 

ग्रामपंचायतींचे वनिडणकू कायगक्रम जाहीर करण्यात आला असनू, वद.१८ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी वनिडणकू नोटीस 

दखेील प्रवसद्ध झालेली आह.े त्यामळेु नावशक वजल्यातील वपंपळगाि-बसिंत ग्रामपंचायतींची वनिडणकू स्थवगत करणे 

शक्य नाही, असे राज्य वनिडणकू आयोगाने त्यांच्या वद.२४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या पत्रान्िये कळविले आह.े 
  

_____________ 

 

ओझर वमग (ता.वनर्ाड, वज.नावशि) या नगरपररषदेस महाराष्ट्र सिुणा जयांती नगरो् थान अवभयानाांतगात निीन 

पाणीपरुिठा योजना मांजूर िरण्याबाबत 

 (२१)  ५६६६६ (२४-०४-२०२३).   श्री.वदलीपराि बनिर (वनर्ाड) :  सन्माननीय मखु् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

  

(१) ीझर वमग (ता.वनफाड, वज.नावशक) या नगरपररषदसे महाराष्ट्र सिुणग जयंती नगरोत्थान अवभयानांतगगत निीन 

पाणीपरुिठा योजना मंजरू करण्याची मागणी स्थावनक लोकप्रवतवनधी यांनी माह े मे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान 

शासनाकडे केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ीझर वमग या गािास नकुताच शासनाने नगरपररषदचेा दजाग प्रदान केलेला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, त्यानसुार शहरास दर मानसी १३५ वलटर याप्रमाण ेपाणीपरुिठा करण्याचे शासनाचे धोरण आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, या धोरणाप्रमाणे तसेच येथील लोकसंख्या ि शहरास होणारा अपरुा पाणीपरुिठा लक्षात घेता निीन पाणी 

परुिठा योजनेस उक्त योजनेंतगगत मंजरुी दऊेन वनधी उपलब्ध करून दणे्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 



वि.स. १८६ (14) 

 श्री. एिनाथ वशांदे (२५-०७-२०२३) : (१), (२), (३), (४) ि (५) ीझर या गािास वदनांक १८ फेब्रिुारी, २०२१ 

रोजी नगरपररषदचेा दजाग प्राप्त झालेला आह.े 

       ीझर नगरपररषदमेाफग त निीन पाणीपरुिठा प्रकल्प प्रस्तावित करण्याच्या अनषुगंाने सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार 

करण्याची कायगिाही सरुु असनू सदर प्रकल्पाचा प्रस्ताि विवहत मागागने शासनास प्राप्त झाल्यानंतर कें द्र परुस्कृत अमतृ २.० 

अवभयान वकंिा महाराष्ट्र सिुणग जयंती नगरोत्थान महावभयानांतगगत सदर प्रकल्प विचारात घेण्यात येईल. 
  

_____________ 

  

निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रिल्पाचे िाम सांथगतीने सरुु असल्याबाबत 
  

(२२)  ५६८९९ (२४-०४-२०२३).   श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), अॅड.अशोि पिार (वशरुर), श्री.चेतन तुपे 

(हडपसर), श्री.रोवहत पिार (िजात जामखेड) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचे कामातील अनेक टपपे अद्याप पणूग झालेले नसल्यामळेु या 

विमानतळािरून विमानाचे पवहले प्रिासी उड्डाण घेण्यासाठी सन २०२५ पयंत विलंब होणार असल्याचे वनदशगनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, विमानतळाच्या कामामधील उलिे नदीचा प्रिाह बदलणे, उच्च दाब विजिावहन्या बदलणे, उलिे 

टेकडीच्या खोदकामाची आवण जवमनीच्या सपाटीकरणाची इत्यादी कामे गतीने पणूग करून घेण्याकररता विमानतळाचे 

काम दणे्यात आलेल्या अदाणी एंटरप्राइजेस वलवमटेड, लासगन अाँड टूबो कन्स्रक्शन आवण इगं्लंड मधील जहा हवदद 

आवकग टेकट्स या कंपन्यांकडून समन्िय साधनू सिग कामे विवहत िेळेत पणूग करून घेण्यासाठी शासनाने कोणती कायगिाही 

केली आह,े 

(३) असल्यास, सन २०११ मध्ये निी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पास परिानगी देतेिेळी कें द्रीय िन आवण 

पयागिरण मंत्रालयाने विमानतळा भोितालच्या प्रदशेाचा वनयोजनबद्ध विकास व्हािा अशी अट घातली असताना या 

संदभागत वसडकोच्या प्रशासनाने कोणती कायगिाही केली आह ेिा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे (१३-०७-२०२३) : (१)  ह ेखरे नाही. 

(२) विमानतळ पिूग-विकास कामे जसे की उलिे नदीचा प्रिाह बदलणे, उच्च दाब िीजिावहन्या बदलण,े उलिे टेकडीच्या 

खोदकामाची आवण जवमनीच्या ५.५ मी. पयंतची सपाटीकरणाची कामे वसडकोद्वारे पणूग करण्यात आली आहते. 

       सिलतधारक (निी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रा.वल.) मे.एल ॲन्ड टी ची EPC कंत्राटदार म्हणनू वनयकु्ती केली 

आह ेआवण सिग कामे वनयोजनाप्रमाण ेप्रगतीपथािर असनू ३० वडसेंबर, २०२४ रोजी विमानतळाचा टपपा १ आवण टपपा 

२ कायागन्ियीत होण ेअपेवक्षत आह.े 

(३) पयागिरण मंत्रालयाच्या अटींचे पालन करुन शासनाच्या वद.१०.१.२०२३ च्या अवधसचूनेद्वारे निी मुंबई विमानतळ 

प्रभाि अवधसवूचत क्षेत्र (नैना) अवधसवूचत केले असनू महाराष्ट्र प्रादवेशक आवण नगर रचना अवधवनयम, १९६६ च्या 

कलम ४०(१)(b) अन्िये अवधसवूचत क्षेत्रासाठी ‘विशेष वनयोजन प्रावधकरण’ म्हणनू वसडकोची वनयकु्ती केली आह.े या 

अवधसचूनेमध्य े नैना प्रकल्पांतगगत उरण, पनिेल, कजगत, खालापरू आवण मधील एकूण २७० महसलुी गािांचा समािेश 

आह.े रायगड वजल्यातील पेण तालकेु आवण ठाण े वजल्यातील ठाण े तालकुा आवण नैनाचे एकूण क्षेत्रफळ अदंाजे 

५५,७९२ ह.े (५५८ चौ.वकमी) आह.े 

      नंतर काही क्षेत्रांसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची ‘विशेष वनयोजन प्रावधकरण’ म्हणनू वनयकु्ती 

केल्यापासनू ह े क्षेत्र ३७१ चौ.वकमी. झाले आह.े नैना क्षेत्रामध्ये १२ नगर रचना  पररयोजना (Town Planning 

Schemes) तयार करण्यात आलेल्या आहते. 

(४)  प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 
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निी मुांबईतील बीएमटीसी िमाचाऱ्याांना ि ्याांच्या िारसाांना दुिानाचे गाळे  

विां िा भूखांडाचे िाटप िरण्याबाबत 
  

(२३)  ५६९५२ (२४-०४-२०२३).   श्री.अवमत साटम (अांधेरी पविम), श्री.वनतेश राणे (िणििली), 

अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मवनषा चौधरी (दवहसर), िॅप्टन 

आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.विसन 

िथोरे (मुरबाड), श्री.गणेश नाईि (ऐरोली), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिा), श्रीमती देियानी र्राांदे 

(नावशि मध्य), श्रीमती यावमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) वनांबाजी पाटील 

(मुक्ताईनगर) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने वसडको महामंडळाची स्थापना करून विविध पायाभतू सवुिधांची पतूगता करताना वसडकोने मुंबईतील 

बेस्टच्या धतीिर निी मुंबई बीएमटीसी या नािाने स्ितंत्र पररिहन सेिेचा शभुारंभ केला परंत ुविविध कारणामळेु ही सेिा 

१९८४ मध्ये बंद केली त्यामळेु जिळपास १६०० कमगचाऱ्यांिर बेरोजगाराची कुऱ्हाड कोसळली असल्याची बाब माह े

जानेिारी, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशगनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, बीएमटीसी सेिा बंद करताना त्यातील प्रत्येक कामगारांचे पनुिगसन करण्याचे आश्वासन वसडकोच्या 

तत्कालीन व्यिस्थापनाने दऊेनही अद्याप या कामगाराच्या समस्या प्रलंवबत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, बीएमटीसी कमगचाऱ्यांना वकंिा त्यांच्या िारसांच्या पनुिगसनाच्या एक भाग म्हणनू वनधी तसेच इतर 

कायदशेीर दणे ेसंबंवधत कमगचाऱ्यांना अदा करण्याचे वनदशे वदनांक १३ जलुै, २०१३ रोजी तत्कालीन शासनाने दऊेनही 

अद्याप कायगिाही पणूग करण्यात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) तसेच बीएमटीसी कामगार वकंिा त्यांच्या िारसांना वसडकोने निी मुंबईमध्ये १०० चौरस फूट आकाराचे दकुानाचे 

गाळे वकंिा भखूंडाचे िाटप करण्याबाबत स्थावनक लोकप्रवतवनधींनी वदनांक २६ वडसेंबर, २०२२ रोजी िा त्यादरम्यान 

मा.मखु्यमंत्री, मा.उप मखु्यमंत्री महोदयांना लेखी वनिेदन सादर केले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, बीएमटीसी कमगचाऱ्यांना ि त्यांच्या िारसांच्या चाळीस िषागपासनूच्या प्रलंवबत सिग मागण्या तातडीने पणूग 

करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह ेकाय, 

(६) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (१३-०७-२०२३) : (१) ि (२) ह ेखरे नाही. 

(३) वसडको महामंडळाच्या स्तरािरील वत्रसदस्यीय सवमतीच्या वशफारशीनसुार सिेक्षणाअंती माजी BMTC पात्र 

कमगचा-यांना पनुिगसन योजनेंतगगत १०X१० चौ.फुटांच्या गाळ्यांच्या िाटपाबाबत वसडको संचालक मंडळाच्या ठराि 

क्र.१०८४०, वद.२७.६.२०१३, वद.१०.७.२०१३ च्या ठरािास शासन मान्यता वद.९.९.२०१४ रोजी देण्यात आलेली 

आह.े 

(४)  ह ेखरे आह.े 

(५) BMTC कमगचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या अनषुगंाने उवचत वनणगय घेण्याची कायगिाही सरुु आह.े 

(६) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

श्रीराम एज्युिेशन सोसायटी ( वज.बुलढाणा) सांचावलत वनिासी  

मूिबधीर विद्यालय खामगाांि याांना अनुदान वमळणेबाबत 
  

(२४)  ५७२०१ (२६-०४-२०२३).   अॅड.आिाश रु्ां डिर (खामगाांि) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) श्रीराम एज्यकेुशन सोसायटीव्दारा संचावलत वनिासी मकूबधीर विद्यालय खामगांि, (वज.बलुढाणा) येथील 

विद्यालयातील इयत्ता ८ िी ते १० िीच्या िाढीि विद्याथी संख्येस अनदुान तत्िािर मान्यता वमळणबेाबत मा.मखु्यमंत्री 

महोदय यांच्याकडे माह े ऑगस़्, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान स्थावनक लोकप्रवतवनधीनी पत्राव्दारे मागणी केल्याचे 

वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, सदर संस्था सन १९८५ पासनू कायगरत असनू मूकबधीर विद्यार्थयांसाठी बालिगग ते इयत्ता १० िी पयगतच े

कणगबधीर वशक्षण दणेारी जळगाि, खामगाि, अकोला, िावशम ि बलुढाणा या चार वजल्हयातील एकमेि संस्था 

असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार िाढीि विद्याथी संख्येस अनदुान ि शाळा 

संवहतेप्रमाण ेकमचागरी पदास मान्यता वमळण्याबाबत कोणती कायगिाही केली आह ेिा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (१२-०७-२०२३) : (१) होय. ह ेखरे आह.े 

(२) होय. ह ेखरे आह.े 

(३) श्रीराम एज्यकेुशन सोसायटी, खामगांि संचवलत मकूबधीर विद्यालय, खामगांि, वज.बलुढाणा या विनाअनदुावनत 

शाळेतील इ.८ िी ते १० िी च्या िाढीि २५ विद्याथी संख्येस अनदुान तत्िािर मान्यता वमळणबेाबतचा प्रस्ताि वित्त 

विभागास सादर केला असता, वित्त विभागाने उपवस्थत केलेल्या मदुद््यांबाबतची मावहती शासन पत्र वद.२८.०४.२०२३ 

अन्िये आयकु्त, वदव्यांग कल्याण, पणु ेयांच्याकडून मागविण्यात आली असनू सदरची मावहती शासनास अद्याप अप्राप्त 

आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

पनिेल - उरण (वज.रायगड) तालुक्यातील वसडिो हिीतील झोपडपट्टी िावसयाांच्या पुनिासनाबाबत 
  

(२५)  ५७२२४ (२४-०४-२०२३).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), श्रीमती मवनषा चौधरी 

(दवहसर), श्री.अवमत साटम (अांधेरी पविम), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :  

सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनिेल-उरण (वज.रायगड) तालकु्यातील वसडको हद्दीतील जिळपास ३०-४० िषागपासून अवस्तत्िात असलेल्या 

झोपडपट्टीिावसयांच्या झोपडया कायमस्िरूपी करण्याबाबत वनवित धोरण करण्याची मागणी स्थावनक लोकप्रवतवनधी 

यांनी माह े जानेिारी, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान उपाध्यक्ष तथा व्यिस्थापकीय संचालक, वसडको वल. यांच्याकडे 

वनिेदनाद्वारे केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सिांसाठी घरे उपलब्ध करून दणे्याचे स्िपन असताना गेल्या ३०-४० िषागपासनू झोपडपट्टीत  िास्तव्य 

कररत असलेल्या नागररकांचे योग्य ते पनुिगसन अथिा पयागयी जागा न दतेा वसडको प्रशासन झोपडया अनवधकृत ठरिनू 

नागररकांना बेघर करीत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पनिेल-उरण तालकु्यातील वसडको हद्दीतील गेल्या अनेक 

िषागपासनू िास्तव्य कररत असलेल्या झोपडपट्टीिावसयांच्या पनुिगसनाबाबत वनवित धोरण आखण्याबाबत कोणती 

कायगिाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे (१३-०७-२०२३) : (१)  ह ेखरे आह.े 

(२)  ह ेखरे नाही. 

      निी मुंबई क्षेत्रातील जवमनी निनगर प्रकल्पाच्या विकासासाठी आिश्यक असल्याने वसडकोच्या हद्दीतील 

बेकायदशेीर / अनवधकृत झोपड्यांना तथा बांधकामधारकांना वसडकोमाफग त महाराष्ट्र प्रादवेशक ि नगररचना अवधवनयम, 

१९६६ च्या तरतदुीनसुार नोटीसा दऊेन वसडकोमाफग त कारिाई करण्यात येते. 

(३) ि (४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 
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महा्मा ज्योवतबा रु्ले वच्पट वनवमातीच्या सवमतीच्या िामिाजाबाबत 
  

(२६)  ५७२७० (२६-०४-२०२३).   श्री.वििास ठािरे (नागपूर पविम), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पविम), 

अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (वतिसा), श्री.प्राजक्त तनपूरे (राहुरी) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) महात्मा ज्योवतबा फुले यांच्या जीिनकायागिर आधाररत वचत्रपट वनमागण करण्यासाठी झालेला करार करोनाच्या 

पाश्वगभमूीिर वचत्रपटाच्या वचत्रीकरणािर बंदी असल्याने कालबाय झाल्याने नव्याने करारनामा करण्याची कायगिाही सुरु 

असल्याचे माह ेजानेिारी, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े 

(२) असल्यास, महासंचालनालय ि वचत्रपट वनवमगती संस्था यांच्यामध्ये झालेल्या करारािर तत्कालीन संचालक (मावहती) 

(प्रशासन) यांनी  संचालक या नात्याने स्िाक्षरी केली असनू करार केलेली महासंचालनालयाची नस्ती  गहाळ  झाल्याचे 

वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेिा वनयम, १९५९ च्या वनयम ८ अतंगगत चौकशीचे आदशे वदले 

असनू त्यात काय आढळून आले, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले आह,े त्यानसुार 

शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (१२-०७-२०२३) :(१) महात्मा ज्योवतबा फुले यांच्या जीिनकायागिर आधाररत वचत्रपट वनवमगती 

करण्याकररता करण्यात आलेला करार कालबाय झाल्याने मे.इलोक्योन्स वमवडया प्रा.वल.या संस्थेसोबत सा.प्र.वि. शासन 

वनणगय क्र. मािज-२०२०/प्र.क्र.५७/का.३४, 

वद.१४.९.२०२२ नसुार वद.१०.१०.२०२२ रोजी परुिणी करारनामा करण्यात आला आह.े 

(२) वचत्रपट वनवमगती संस्थेसोबत मावहती ि जनसंपकग  महासंचालनालयाने सन २०१८ मध्ये केलेल्या मळू करारनाम्याची 

नस्ती गहाळ झाली आह.े 

त्याबाबत मावहती ि जनसंपकग  महासंचालनालयाने पोलीस ठाण्यामधे एफ.आय.आर नोंदविला आह.े 

(३) यासंदभागत विभागीय चौकशीचा प्रस्ताि शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आह.े 

(४) यासंदभागत विभागीय चौकशीचा प्रस्ताि शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आह.े 

(५) यासंदभागत विभागीय चौकशीचा प्रस्ताि शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आह.े 
  

_____________ 

  

नाांदगाि खांडेश्वर (वज.अमरािती ) येथे अण्णा भाऊ साठे महामांडळातरे्  

माांतग समाजासाठी िजा वितरणाचे उिीष्ट िाढविण्याबाबत 
  

(२७)  ५७३४२ (२६-०४-२०२३).   श्री.बळिांत िानखडे (दयाापरू), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पविम), 

अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (वतिसा), श्री.राजेश एिडे (मलिापूर) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

 (१) नांदगाि खंडेश्वर (वज.अमरािती) येथे अण्णा भाऊ साठे महामंडळातफे मांतग समाजासाठी केिळ ३५ नागररकांनाच 

कजग वितरण करण्यात आल्याचे माह ेजानेिारी, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, अण्णा भाऊ साठे महामंडळातफे मांतग समाजाकडून कजग वितरणाचे उद्दीष्ट िाढविण्याबाबत मागणी 

केली जात आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानषुगंाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 

आह े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री. एिनाथ वशांदे (११-०७-२०२३) : (१)ह ेखरे नाही. शासन वनणगय क्र.एलएएस-२०२२/प्र.क्र.९४/ महामंडळे, वदनांक 

४.११.२०२२ अन्िये थेट कजग योजनेची कजग मयागदा रु.२५०००/- िरुन रु.१०००००/- पयंत िाढविण्यात आली आह.े  

त्यास अनसुरुन महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या वनधीच्या प्रमाणात ३४ वजल्हयांना वनधीचे वितरण करता यािे. या 

धोरणानसुार महामंडळामाफग त सन २०२२-२३ या िषागकरीता १२०७ भौवतक ि रु.१०.२६ कोटी वनधी िाटपाचे उवद्दष्ट 

वनवित करुन सदर उवद्दष्ट सिग वजल्हा कायागलयांना विभागनू दणे्यात आले आह.ेत्यामध्ये वजल्हा कायागलय, अमरािती 

यांना ३५ लाभाथीचंे भौवतक उवद्दष्ट वनवित करण्यात आलेले आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. तथावप, महामंडळाने सन २०२३-२४ या चाल ूआवथगक िषागकरीता थेट कजग योजनेचे १६५० भौवतक ि 

रु.१४.०२ कोटी आवथगक उवद्दष्ट वनवित केले असनू सदर उवद्दष्ट सिग वजल्हा कायागलयांना विभागनू दणे्यात आले असून 

मागील उवद्दष्टांपेक्षा वजल्हा कायागलय, अमरािती यांना उवद्दष्ट िाढिनू ५० लाभाथीचंे उवद्दष्ट दणे्यात आलेले आह.े 

(३) ि (४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 

  

अहमदनगर वजल्यातील िोव्हीड विषाणुजन्य आजारामुळे मृत पािलेल्या  

व्यक्तींच्या िारसदाराांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत 
  

(२८)  ५७४६६ (२४-०४-२०२३).   श्री.प्राजक्त तनपूरे (राहुरी) :  सन्माननीय मदत ि पुनिासन मां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोव्हीड-१९ या विषाणजून्य आजारामळेु मतृ पािलेल्या व्यक्तींच्या नातेिाईकास सानगु्रह अनदुान म्हणनू 

५० हजार रुपये दणे्याचा वनणगय शासनाने घेतलेला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या वनणगयानसुार सानगु्रह अनदुान वमळण्यासाठी संगणकीय प्रणालीव्दारे अहमदनगर वजल्यातील एकूण 

वकती अजग शासनास सादर करण्यात आले आहते, 

(३) असल्यास, यापैकी वकती िारसदारांना सानुग्रह अनदुान अदा करण्यात आले आह ेि वकती िारसदारांचे अजग प्रलंवबत 

आहते ि त्यांना एकूण वकती अनदुान दये आह,े 

(४) असल्यास, उक्त वजल्यातील पात्र िारसदारांना प्रलंवबत अनदुान तातडीने अदा करण्याबाबत शासनाने कोणती 

कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. अवनल पाटील (१३-०७-२०२३) : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

मा.सिोच्च न्यायालयाने ररट यावचका (वसव्हील) क्र.५३९/२०२१ मधील संकीणग अजग क्र.११२०/२०२१ मध्य े

वद.४.१०.२०२१ रोजी वदलेल्या आदशेान्िये कोवव्हड-१९ या विषाणजून्य आजारामळेु  मतृ पािलेल्या व्यक्तींच्या 

वनकटच्या नातेिाईकास रू.५०,०००/-इतके  सानगु्रह सहाय्य दणे्याबाबत शासन वनणगय वद.२६.११.२०२१ रोजी वनगगवमत 

करण्यात आला. 

(२)  सदर शासन वनणगयानसुार सानगु्रह अनदुान वमळण्यासाठी संगणकीय प्रणालीव्दारे एकूण १७२८४ अजग प्राप्त झाले 

आहते. 

(३) एकुण १३२८४ मतृ व्यक्तींच्या नजीकच्या नातेिाईकास सानगु्रह अनदुान अदा करण्यात आले आह,े ५६ अजग 

वनणगयासाठी प्रलंवबत आहते. मतृ व्यक्तींच् या नजीकच्या नातेिाईकास एकूण रुपये ६६४२.०० लक्ष एिढे अनदुान अदा 

करण्यात आले आह.े 

(४)  प्रलंवबत अजग लिकरात लिकर वनकाली काढण्याच्या सचूना िेळोिेळी संबंवधतांना दणे्यात आलेल्या आहते. पात्र 

अजगदारांना सानगु्रह सहाय्य प्रदान करण्यात आले आह.ेमात्र ७७३ इतक्या अजगदारांचे बाँक तपशील बरोबर नसल्यान े

त्यांचे प्रदान बाँकेने नाकारले आह.े यास्ति या अजगदारांच े बाँक खाते तपशील अद्ययाित करण्याची कायगिाही 

वजल्हास्तरािर सरुू आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 
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मौजे देिसरी (ता.उमरखेड, वज.यितमाळ) येथील १८७ पूरग्रस्तत  

िुटुांवबयाांचे पुनिासन मौजे आांबिन येथे िरण्याबाबत 
  

(२९)  ५८१५४ (२४-०४-२०२३).   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी) :  सन्माननीय मदत ि पुनिासन मां्ी पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे दिेसरी (ता.उमरखेड, वज.यितमाळ) येथील १८७ परूग्रस्त कुटंुवबयांचे पनुिगसन मौजे आंबिन येथे करण्याबाबत 

मदत ि पनुिगसन मंत्री महोदयांनी माह ेमाचग, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान आश्वासन वदले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, त्यानषुगंाने पनुिगसन विभागाने १८७ पैकी केिळ ९९ कुटंुवबयांचचे पनुिगसन करण्याबाबतचा प्रस्ताि 

तयार केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, िस्तवुस्थती पाहता वजल्हावधकारी ि विभागीय आयकु्त यांनी शासनाकडे पाठिलेल्या प्रस्तािामध्ये १८७ 

बाधीत परूग्रस्त कुटंुब असल्याचे नमदू केले असतांनाही पनुिगसन विभागाने केिळ ९९ कुटंुवबयांच्या पनुिगसनाचा प्रस्ताि 

तयार करण्याची कारण ेकाय आहते, 

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन परूग्रस्त बाधीत ९९ कुटंुबाऐिजी १८७ कुटंुवबयांचे पनुिगसन करण्यात यािे 

अशी मागणी लोकप्रवतवनधींनी वदनांक २८ वडसेंबर, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास मा.मखु्यमंत्री महोदयांकडे लेखी 

वनिेदनाव्दारे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त मागणीच्या अनषुगंाने शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े नसल्यास, 

विलंबाची कारण ेकाय आहते ? 
  

श्री. अवनल पाटील (१३-०७-२०२३) : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) ि (३) िाढीि कुटंुबे विचारात घेता २६६ कुटंुबाच्या पनुिगसनाचा प्रस्ताि वजल्हावधकारी कायागलयाने तयार केला 

आह े

(४) ह ेखरे आह.े 

(५) शासन मान्यतेसाठी प्रस्तावित आह.े 
_____________ 

  

अांबाजोगाई (वज.बीड) शहराच्या हििाढ प्रस्तताि शासनास सादर िरण्याबाबत 
  

(३०)  ५८१५९ (०७-०६-२०२३).   श्रीमती नवमता मुांदडा (िेज) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) अबंाजोगाई (वज. बीड) शहराच्या हद्दिाढीबाबत १ ते १७ मदु्याबाबत आिश्यक कागदपत्रासह अहिाल सादर 

करण्याबाबत शासनाने वजल्हावधकारी, बीड यांना वदनांक ६ वडसेंबर, २०२२ रोजी ०५ स्मरणपत्र वदली आहते, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, अबंाजोगाई शहराची झपाट्याने िाढ होत असल्याने नागररकांना मलुभतू सवुिधेपासनू िंवचत रहािे लागत 

आह.े त्यामळेु तातडीने मदु्दवेनहाय आिश्यक कागदपत्रासह अहिाल शासनास सादर करण्याबाबतची मागणी स्थावनक 

लोकप्रवतवनधी यांनी वजल्हावधकारी, बीड यांचेकडे वद. २९ वडसेंबर, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनिेदनाद्वारे केली होती, 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, िरील प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनुषगंाने हद्दिाढीचा प्रस्ताि शासनास 

सादर करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (११-०७-२०२३) : (१) ि (२) ह ेखरे आह.े  

(३) अबंाजोगाई नगरपररषदचे्या हद्दिाढीसंदभागतील कायगिाही वजल्हावधकारी, बीड यांच्यास्तरािर सरुु असनू, सदर 

प्रस्ताि अद्याप शासनास प्राप्त नाही. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 
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आयुक्त जळगाि मनपा याांनी जळगाि शहर पोलीस स्तटेशनने वदलेल्या  

प्ानुसार चौिशी िरून गुन्हा दाखल होणेबाबत 
  

(३१)  ५८८४२ (०९-०५-२०२३).   श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगांि शहर पोलीस स्टेशनकडून महानगरपावलका जळगांि यांना वदनांक २७ ऑगस्ट, २०२० रोजी पत्र क्रमांक 

२११९/२०२० दणे्यात आले असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर पत्रात शेतकरी मवहलेच्या मतृ्यचु्या पोवलसांकडील चौकशी प्रकरणात मनपा विधी सवमतीचे 

तत्कालीन स्िीकृत सदस्य श्री.सोनी यांनी हस्तक्षेप केल्याचे नमदू केले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) तसेच सदर पत्रान्िये जळगांि शहर पोलीस स्टेशन यांनी आयकु्त, जळगांि मनपा यांचेकडून एकूण १३ मदु्यांची 

मावहती ि कागदपत्रे यांची मागणी केली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदर पत्रान्िये मनपा आयकु्त यांना गंभीर स्िरूपाची तक्रार असल्याने गनु्याचा प्रकार आढळून आल्यास 

पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल करािी असे कळविले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(५) त्यानषुगंाने महानगरपावलकेने श्री.सोनी यांच्या विरुध्द पोवलसांकडे तक्रार केली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(६) असल्यास, आयकु्त, महानगरपावलका यांच्याकडे पोवलसांनी मागणी केलेले १३ मदुद््यांची मावहती ि कागदपत्रे सादर 

केली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(७) असल्यास, त्यानषुगंाने शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह े? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे (१९-०७-२०२३) : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) पोवलस वनररक्षक शहर पोलीस स्टेशन यांचेकडील पत्र वद.२७.०८.२०२० मध्ये “अजगदार अक्षय शैलेंद्र वबयाणी, 

रा.मुंदडा  नगर जळगाि यांनी जळगाि शहर महानगरपावलका जळगाि येथील विधी सवमती वस्िकृत सदस्य वधरज रामचंद्र 

सोनी यांचे विरुध्द वदलेला तक्रार अजग इकडील पोवलस स्टेशनला असलेल्या चौकशी प्रकरणात हस्तक्षेप करुन परस्पर 

खोटे व्यिहार केले असल्याने ि पोवलस अवधका-यांची भेट घेिनू वदशाभलू केली म्हणनू त्यांचे विरुध्द गनु्हा दाखल 

करणबेाबत नमदू आह”े असे पत्रामध्ये नमदू केलेले आह.े 

(३), (४), (५) ि (६) होय, ह ेखरे आह.े 

(७) तत्कालीन आयकु्त यांनी वदनांक २६.१२.२०१९  अन्िये यापिूीच वजल्हा पोलीस अवधक्षक यांना पत्रान्िये जळगाि 

पोलीस विभागाकडील, शहर पोलीस ठाण ेजळगाि यांचेकडेस दाखल असलेले सिग तक्रारी अजग वनकाली काढण्यात 

यािे असे पत्र दणे्यात आलेले होते. सदरची पररवस्थती कायम असल्याने पढुील कायगिाही करणते आलेली नाही. 
  

_____________ 

  

जळगाि मनपाचे त्िालीन विधी सवमती सदस्तय याांनी विना परिानगी बाांधिाम िेल्याबाबत 
  

(३२)  ५८८४४ (१०-०५-२०२३).   श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाि शहरातील निी पेठेतील वसटी सिे नं.२०९२ ही जागा जळगाि मनपाचे तत्कालीन विधी सवमती सदस्य 

श्री.वधरज सोनी यांचे िवडलांचे मालकीचे आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर जागेतील दवक्षणकेडील भागात विनापरिानगी बांधकाम सरुु असतांना जळगाि महानगरपावलकेने 

श्री.सोनी यांना वदनांक ४ जलुै, २०१९ रोजी पत्र वदले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त बेकायदशेीर बांधकामाबाबत महानगरपावलकेने कायगिाही केली नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीअतंी काय आढळून आल,े तदनसुार उक्त 

वठकाणच्या बेकायदशेीर बांधकामाबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री. एिनाथ वशांदे (१९-०७-२०२३) : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) जळगाि शहर महानगरपावलकेतफे प्रत्यक्ष जागेिर पहाणी करून लोखंडी वखडक्या ि लोखंडी गेट,  बांधकामास 

पलास्टर चे काम सरुु असल्याचे वदसनू आल्याने पत्र क्र.७७३, वद.०४/०७/२०१९ दणे्यात आले आह.े 

(३) ि (४) महानगरपावलकेच्या स्तरािर तपासणी केली. यांस दवक्षणकेडील भागात बांधकाम परिानगी क्र.०४५५. वद. 

२३/०८/२००८ अन्िये दणे्यात आलेली आह.े तसेच पत्र क्र.९६,वद.१३/०३/२००९ अन्िये भोगिटा प्रमाणपत्र दणे्यात 

आलेले आह.े तसेच उत्तरेकडील भागात बांधकाम परिानगी क्र.३८२, वद.१७/०५/२०१६ ि पत्र क्र. ६८०,   

वद.०५/१२/२०१६ अन्िये भोगिटा प्रमाणपत्र दणे्यात आलेले आह.े त्यामळेु सदरचे बांधकाम बेकायदशेीर नाही. प्रत्यक्ष 

जागेिर लोखंडी वखडक्या, गेट बसविण,े टॉइल्स लािणे, रंगरंगोटी करणे ही कामे सरुु होती. ज्यास बांधकाम परिानगीची 

आिश्यकता नाही. त्यामळेु तक्रारदार श्री. अक्षय वबयाणी यांचा अजग वनकाली काढल्याचे वद. २९/०६/२०२१ पत्र क्र. 

२७६ अन्िये कळविण्यात आलेले आह.े  

(५)  प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 

  

राज्यातील अशासिीय अनदुावनत समाजिाया महाविद्यालयाांतील प्राचायाांच्या ररक्त जागा भरण्याबाबत 
  

(३३)  ५८९४७ (२६-०४-२०२३).   श्रीमती माधुरी वमसाळ (पिाती), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिा), अॅड.पराग 

अळिणी (विलेपाले), श्री.वमहीर िोटेचा (मुलुांड), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आवशष 

शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.विनोद अग्रिाल (गोंवदया), 

श्री.वसध्दाथा वशरोळे (वशिाजीनगर), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) वनांबाजी पाटील (मुक्ताईनगर), श्री.राम िदम 

(घाटिोपर पविम), अॅड.राहुल वढिले (नावशि पूिा), श्रीमती मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.अवमत साटम 

(अांधेरी पविम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांवदिली पूिा), श्री.विसन िथोरे (मुरबाड), श्री.समाधान अिताडे 

(पांढरपरू) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील ४० अशासकीय अनदुावनत समाजकायग महाविद्यालयांतील प्राचायांच्या ररक्त जागा भरण्यास राज्य 

शासनाने माह ेऑगस्ट, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान मान्यता वदली होती ि त्यानसुार विविध संस्थांनी भरती प्रवक्रया सरुू 

केल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, आरक्षण धोरणाला डािलनू प्राचायांची ररक्त पद े भरली जात असल्याचा आक्षेप घेत समाजकल्याण 

आयकु्त यांनी सिग विद्यापीठांना पत्र पाठिनू ही भरती प्रवक्रया थांबिली असनू ररक्त असलेली प्राचायांची पद ेभरण्याची 

प्रवक्रया प्रलंवबत असल्याचे ही वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार ररक्त 

असलेली प्राचायांची पद ेभरण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (२५-०७-२०२३) : (१) अशंत: खरे आह.े 

(२) नाही. 

(३) प्रश्न उद ्भित नाही.   

(४) वनरंक. 
_____________ 

  

तळीये (ता.महाड, वज.रायगड) गािातील िुटुांवबयाांचे पुनिासन िरण्याबाबत 
  

(३४)  ५९२८५ (२४-०४-२०२३).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), श्रीमती मवनषा चौधरी 

(दवहसर), श्री.अवमत साटम (अांधेरी पविम), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), 

श्री.अशोिराि चव्हाण (भोिर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पविम), 

श्री.अवमत विलासराि देशमखु (लातूर शहर), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), 

श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), िुमारी प्रवणती वशांदे 

(सोलापूर शहर मध्य), श्री.वधरज देशमुख (लातूर ग्रामीण), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पविम), श्री.सभुाष धोटे 
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(राजूरा), श्रीमती जयश्री जाधि (िोल्हापरू उत्तर), श्री.वजतेश अांतापूरिर (देगलूर), अॅड.यशोमती ठािूर 

(सोनािणे) (वतिसा), श्रीमती गीता जैन (वमरा भाई ांदर) :  सन्माननीय मदत ि पुनिासन मां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तळीये (ता.महाड, वज.रायगड) दरडग्रस्त गािाचे पनुिगसन दोन िष े होिनूसधु्दा अद्यापही  झाले नसल्याचे माह े

जानेिारी, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त विभागात दरडखाली नष्ट झालेल्या ६६ ि उिगरीत कुटंूबे वमळून जिळपास एकूण २७१ कुटंूबांसाठी 

घरे उभारली जाणार असनू प्रत्येक कुटंूबाला ६२३ चौ.फुटाची घरे वदली जाणार आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, संबंवधत ठेकेदारांकडून दरडग्रस्तांसाठी घरे उभारण्याचे काम अवतशय संथ गतीने सरुू असल्यामळेु 

जिळपास २५ कुटंूबांना कंटेनरमध्ये रहािे लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीअतंी काय आढळून आले, तदनसुार संबंवधत 

ठेकेदारांिर कारिाई करण्यासह उक्त दरडग्रस्त कुटंूबांना तातडीने घरे उपलब्ध करुन दणे्याबाबत कोणती उपाययोजना िा 

कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारण ेकाय आहते ? 
  

श्री. अवनल पाटील (१८-०७-२०२३) : (१)  होय, ह ेअशंतः खरे आह.े 

(२)  होय ह ेखरे आह.े 

     २७१ कुटंूबांपैकी ६६ नागरीकांना पलॉटचे लॉटरी पद्धतीने िाटप करण्यात आले आह.े प्रत्येक कुटंूबाला ६०० चौ. 

फुटांची घरे वदली जाणार आहते.   

(३) होय, ह ेखरे आह.े 

(४) वजल्हावधकारी कायागलय, रायगड यांच्या वद.१२.०७.२०२३ च्या प्राप्त अहिालानसुार नमदू करण्यात येते की, 

     १) सदर पनुिगसन क्षेत्र ह े उंचािर असल्यामळेु ि घाटरस्ता असल्यामळेु बांधकाम सावहत्य, पाणी, घराकरीता 

कारखान्यातनू येणारे सावहत्य उतरिनू परत चढिाि े लागत आह ेत्यामळेु िेळेचा अपव्यय होत आह.े 

      २) डोंगराळ भाग असल्यामुळे ि भात शेती करत असल्यामुळे सदर घराच्या बांधकामास पािसामळेु नोव्हेंबर २०२२ 

नंतरच िेग आला आह.े 

      ३) उन्हाळयात काम चाल ूअसल्यामळेु उन्हामळेु सकाळी ११ ते ३ िाजेपयंत लोखंडी स्िरुपाचे काम करण ेकठीण 

आह.े 

     ४) उन्हाळ्यात काम चाल ुअसल्यामळेु उष्ट्माघाताचे प्रमाण िाढल्याने कामात विलंब झाला आह.े 

     ५) सण ि इतर कारणांमळेु सदर क्षेत्रस्थळी उपवस्थत मजरुांची संख्या फारच कमी झाली. त्यामळेु एवप्रल २०२३ अखेर 

घरकुल दणे ेशक्य झाले नाही. 

     ६) तळीये पनुिगसन प्रकल्पामधील एकूण २७१ घरकुलांचे काम वडसेंबर, २०२३ अखेर पणूग करण्याचे प्रस्तावित आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

राज्यात विशेषत: नागपरू ि चांद्रपूर जलसांधारण महामांडळाने विविध जलसांधारणाच्या  

िामाांच्या वनविदा प्रवक्रयाांना स्तथवगती देण्याबाबत 
  

(३५)  ६०३५५ (२५-०४-२०२३).   श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.सवुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्तलम 

शेख (मालाड पविम) :  सन्माननीय मृद ि जलसांधारण मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात विशेषत: नागपरू ि चंद्रपरू जलसंधारण महामंडळाने विविध जलसंधारणाच्या कामांना मंजरूी वदली असनू 

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या उपरोक्त कामांचे प्रस्ताि, अदंाजपत्रक, वनविदा तयार करण्याची प्रवक्रया सरुु 

असल्याचे माह ेजानेिारी, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, सदर कामांच्या वनविदा प्रक्रीया सरुु असतानाच सदर प्रवक्रयांना स्थवगती दणे्यात आली असनू स्थवगती 

मळेु सदर कामांच्या प्रगतीिर विपरीत पररणाम होत असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीअतंी काय आढळून आले, त्यानसुार सदर कामाच्या 

वनविदािरील स्थवगती उठिनू कामे तात्काळ सरुु करण्याकरीता कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. सांजय राठोड (२४-०७-२०२३) : (१) ि (२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळांतगगत नागपरू वजल्हयातील १८४ योजनांना  प्रशासकीय मान्यता दणे्यात आली होती. 

त्यापैकी १२७ कामांिरील स्थवगती उठविण्यात आली आह.े 

      जलसंधारण महामंडळामाफग त चंद्रपरू वजल्हयातील एकूण ५९ गेटेड साठिण बंधा-यांना प्रशासकीय मान्यता दणे्यात 

आली होती, त्यापैकी ०५ योजनांची स्थवगती उठविण्यात आली आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 

  

नावशि महापावलिेच्या िेबसाईटिर वक्रिेट सट्टयाचे प्रमोशन होत असलेबाबत 
  

(३६)  ६०४२८ (११-०५-२०२३).   श्री.वनतीन अजुान (ए.टी.) पिार (िळिण) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नावशक महानगरपावलकेच्या िेबसाईटिर वक्रकेट सट्टयाचे प्रमोशन होत असल्याची बाब माह ेजानेिारी, २०२३ मध्ये 

िा त्यादरम्यान वनदशगनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, महानगरपावलकेच्या https://nmc.gov.in/ या िेबसाईटिर ई-सेिेंतगगत विविध १० सेिा देण्यात 

आलेल्या आहते प्रत्येक सेिेच्या टॅबिर वक्लक केल्यानंतर त्या विभागाशी वनगडीत पेज उघडते मात्र इमारत पलॅनच्या 

टॅबिर वक्लक करताच िेबसाईट ररडायरेक्ट होऊन थेट वक्रकेटच्या सट्टयाची मावहती असलेले nmcobpas.in/ ह े पेज 

उघडत असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, िास्तविक नगररचना विभागाच्या कामात पारदशगकता यािी आवण ह ेकाम सहजपण ेपढेु जािे यासाठी 

महापावलकेच्या संकेतस्थळािर इमारत पलॅन परिानगीसाठी ऑनलाईनचा पयागय वदलेला असनू या विभागातील मखुंडांनी 

ऑनलाईन व्यिस्थेचा जाणीिपिूगक बोजिारा उडविल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानषुगंाने 

संबंवधतांिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (१९-०७-२०२३) : (१), (२), (३) ि (४) महाराष्ट्र शासनाचे ई-प्रशासन धोरणानसुार मावहती ि 

तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातनू सामान्य जनतेस शासनाच्या सिग सेिा माफक दरात प्रभािी, पादशगकररत्या ि जलदगतीने 

दयाियाच्या आहते. त्यानसुार नावशक महानगरपावलकेमाफग त नागरीकांना विविध सवुिधा ऑनलाईन सवुिधा परुविण्यात 

येतात. तरी नावशक महानगरपावलके माफग त बांधकाम परिानगी या सेिेकरीता nmcobpas.in डोमेन संबंवधत 

मके्तदारामाफग त विकत घेण्यात आलेले होते. त्याची मदुत वदनांक १६/११/२०२१ रोजी संपषु्टात आली प्रत्येक डोमेनचा 

कालािधी संपषु्टात आल्यानंतर ठराविक काळानंतर दसुऱ्यास उपलब्ध होऊ शकतो. अशा प्रकारे सन २०२३ मध्ये तो 

दसुऱ्या संस्थेने घेतलेला वनदशगनास आला आह.े त्या संस्थेने त्या डोमेनिर Is Cricket Online Betting Legal in 

India ? या आशयाचे बनॅर प्रवसद्ध करण्यात आले आह े त े महानगरपावलकेच्या संकेतस्थळािरुन “इमारत पलॅन” या 

टॅबिर वक्लक केल्यानंतर वदसनू आल्याचे वदनांक २७ जानेिारी, २०२३ रोजी वनदशगनास आल्यानंतर तात्काळ सदर वलंक 

नावशक महानगरपावलकेच्या संकेतस्थळािरुन हटविण्यात आली. 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 
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जळगाि वजल्यातील रािेर नगरपावलिेच्या िाढीि हिीतील िसाहतीमध्ये  

बनािट सया िरून पोचपाि्या पावलिेिडे जमा िेल्याबाबत 
  

(३७)  ६०६२५ (११-०५-२०२३).   श्री.वशरीष चौधरी (रािेर), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.सरेुश 

िरपुडिर (पाथरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पविम), अॅड.यशोमती ठािूर 

(सोनािणे) (वतिसा) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाि वजल्यातील रािेर नगरपावलकेच्या िाढीि हद्दीतील िसाहतीमध्ये पावलकेने वदलेल्या सनुािणीच्या 

नोवटसांिर िाटप करणाऱ्या आर. एस. कंरक्शन कंपनीच्या प्रवतवनधींनी बनािट सया करून नोटीस िाटप न करता 

पोचपाित्या पावलकेत जमा केल्याचे माह ेवडसेंबर, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आह ेकाय, 

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुगंाने बोगस सया करून पोचपाित्या पावलकेकडे जमा करणाऱ्या संबंवधत कंपनीच्या 

प्रवतवनधींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (११-०७-२०२३) : (१) अशा आशयाची वद.२० वडसेंबर, २०२२ रोजीची तक्रार रािेर नगरपररषदसे 

प्राप्त झाली होती. 

(२) ि (३) सदर प्रकरणी तक्रारीच्या अनषुगंाने सविस्तर चौकशी करण्याकरीता आर.एस. कन्स्रक्शन या कंपनीस रािरे 

नगरपररषदमेाफग त कारण ेदाखिा नोटीस बजािण्यात आली होती.  

     सदर कारण ेदाखिा नोटीसच्या अनषुगंाने आर.एस. कन्स्रक्शन या कंपनीने सादर केलेल्या खलुाश्यानसुार सनुािणी 

नोटीसिर कुठलीही बनािट स्िाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे सदर खलुासा रािेर नगरपररषदनेे मान्य केल्याचे 

वजल्हावधकारी, जळगाि यांनी अहिालात नमदू केले आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

वहांगोली वजल्यातील प्िार भिनाच्या इमारतीत अवतक्रमण झाल्याबाबत 
  

(३८)  ६०८२४ (११-०५-२०२३).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (वहांगोली), श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (वजांतूर) :  

सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वहगंोली वजल्यातील पत्रकार भिनाच्या इमारतीत अवतक्रमण झाल्याची बाब माह े जानेिारी, २०२३ मध्ये िा 

त्यादरम्यान वनदशगनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सन २०१८ मध्ये औढंा रोड भागात उभारण्यात आलेल्या पत्रकार भिनाच्या इमारती संदभागत शासनाशी 

केलेल्या कराराचा भंग संस्थेने केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या अनषुगंाने शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. एिनाथ वशांदे (११-०७-२०२३) : (१) ह ेखरे नाही, 

     वहगंोली नगरपररषदअेतंगगत पत्रकार भिनाच्या इमारतीत अवतक्रमण झाल्याची बाब वनदशगनास आलेली नाही.  

(२) पत्रकार भिनाच्या इमारतीसंदभागत वहगंोली नगरपररषदनेे कोणताही करार केलेला नाही. 

(३) ि (४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 
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पालेगाि ,अांबरनाथ(वज.ठाणे) येथील िारखान्यातून दोन टन प्लॅवस्तटि जप्त िेल्याबाबत. 
  

(३९)  ६१०१५ (२५-०४-२०२३).   डॉ.बालाजी विणीिर (अांबरनाथ) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) महाराष्ट्रात पलावस्टक वपशव्यांिर बंदी असतांनाही अबंरनाथ येथील बदलापरू-कटाई महामागागिरील पालेगाि मधील 

एका कारखान्यातनू प्रदषूण वनयंत्रण मंडळाने छापा टाकून तब्बल २ टन पलावस्टक वपशव्यांचा साठा वदनांक ६ जानेिारी, 

२०२३ रोजी िा त्यासमुारास जप्त केल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पलावस्टक बंदी असतांनाही सरागस पलावस्टक वपशव्यांचा िापर होत असतांनाही राज्यातील स्थावनक 

प्रशासनाकडून कारिाई करण्यास दलुगक्ष होत असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीअतंी काय आढळून आले त्यानुंषगाने 

पलॉवस्टक वपशव्यांचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (१२-०७-२०२३) : (१) होय. 

वदनांक ०५ जानेिारी,२०२३ रोजी १.५७० टन पलावस्टक वपशव्यांचा साठा जप्त करण्यात आला होता. 

(२) नगरपररषद अबंरनाथ माफग त पलावस्टक बंदी अमंजबजािणी संदभागत िेळोिेळी दडंात्मक कायगिाही करणते येते. 

(३) महाराष्ट्र प्रदषूण वनयंत्रण मंडळाने पलावस्टक वपशव्या उत्पादन करणा-या मे. बालाजी पलावस्टक या उदयोगाकडून 

१.५७० टन इतक्या पलावस्टकच्या वपशव्या जप्त करण्यात येऊन अबंरनाथ नगरपररषदकेडे त्याची विल्हिेाटी कररता 

दणे्यात आल्या. तसेच अबंरनाथ नगरपररषदकेडून सदर उदयोगािर दडंात्मक कारिाई करून रू. ५०००/- इतका दडं 

आकरण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र प्रदषूण वनयंत्रण मंडळाने सदर उदयोगास वदनांक ११/०१/२०२३ रोजी उत्पादन बंदच े

आदशे बजािण्यात आले असनू सदयवस्थतीत सदर उदयोग बंद आह.े 

(४) प्रश्न उदभित नाही. 
  

_____________ 

  

निी मुांबई वसडिो महामांडळात आिृतीबांधाप्रमाणे नोिर भरती िरण्याबाबत 
  

(४०)  ६११७१ (११-०५-२०२३).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), श्रीमती मवनषा चौधरी 

(दवहसर), श्री.अवमत साटम (अांधेरी पविम), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुंबई वसडको महामंडळात अपऱु् या कमगचाऱ् यांच्या संख्येमळेु कायगरत असलेल्या कमगचाऱ् यांना अवधक कामाच्या 

भारामळेु शारररीक ि मानवसक त्रास होत असल्याचे माह ेजानेिारी, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, निी मुंबई आतंरराष्ट्रीय विमानतळ, रेल्ि,े रस्ते, कापोरेट पाकग , तसेच मोठ-मोठे गहॄ प्रकल्प यासारखे 

राष्ट्रीय ि आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प उभारणाऱ् या वसडको महामंडळात २८०१ कमगचाऱ् यांचा आकॄतीबंध मंजरू असनू केिळ 

१४६६ कमगचारी काम करीत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त महामंडळात अपऱु् या कमगचाऱ् यांच्या संख्येमळेु कायगरत असलेल्या अनेक कमगचाऱ् यांना िाढत्या 

कामाच्या त्रासामळेु रक्तदाब, मधमुेह, हृदय विकारासारख्या गंभीर आजाराने ग्रासले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, वसडको महामंडळाने तातडीने नोकर भरती करािी म्हणनू अनेक कामगार संघटनांनी मागणी करूनसधु्दा 

वसडको प्रशासन या गंभीर बाबीकडे दलुगक्ष कररत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून वसडको महामंडळातील कायगरत कमगचाऱ् यांच्या कामाचा ताण कमी 

करण्यासाठी तसेच आकृतीबंधाप्रमाण ेनोकर भरती करण्यासाठी तातडीने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह े

(६) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री. एिनाथ वशांदे (१३-०७-२०२३) : (१)  ह ेखरे नाही. 

(२)  वसडको महामंडळामध्ये सरळसेिा आवण पदोन्नती वमळून २७९८ पद ेमंजरू आहते. सद्यवस्थतीत त्यापैकी १२४५ पद े

भरलेली असनू १५५३ पद ेररक्त आहते.   

(३)  ि (४) ह ेखरे नाही. 

(५) वसडकोस शासन पत्र वद.८.६.२०२३ अन्िये सधुाररत आकृवतबंध वनवित करुन शासनाची मान्यता घेण्याची 

कायगिाही करणबेाबत कळविण्यात आले आह.े   

(६) प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 

  

परभणी (वज.परभणी) येथील भारतर्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर  

स्तिाधार योजनेचे विद्याथी अपा् िेल्याबाबत 
  

(४१)  ६१३८८ (२४-०४-२०२३).   श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.बाळासाहेब 

थोरात (सांगमनेर), श्री.अशोिराि चव्हाण (भोिर) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील     

काय :- 

(१) परभणी (वज.परभणी) येथील सहाय्यक आयकु्त, समाजकल्याण अवधकारी यांनी शासनाच्या मागगदशगना आधीच 

भारतरत्न डॉ.बाबासाहबे आबंेडकर स्िाधार योजनेचे विद्याथी अपात्र केल्याचे माह ेजानेिारी, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान 

वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणामुळे येथील अनेक होतकरु विद्यार्थयांिर अन्याय झाला असनू त्यांचे शैक्षवणक भवितव्य 

धोक्यात आल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानसुार कोणती 

कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (१२-०७-२०२३) : (१) होय.        

(२) नाही. 

(३) प्रकरणी प्रादवेशक उपायकु्त, समाज कल्याण, औरंगाबाद यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत सवमतीकडून चौकशी करण्यात 

आली असनू   चौकशी अहिालाच्या आधारे आयकु्तालयाच्या वशफारशीनुसार सदर योजनेच्या वनकषामध्ये आिश्यक 

सधुारणा करण्याबाबत कायगिाही करण्यात येत आह.े           

(४) प्रश्न उद ्भित नाही.  
  

_____________ 

  

परभणी वजल्यातील गांगाखेड शहरातील दूवषत पाणी प्रवक्रया न िरताच  

नाला ि िवपली नदीतून गोदािरी नदीत सोडले जात असल्याबाबत 
  

(४२)  ६१५०१ (२४-०४-२०२३).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) गंगाखेड (वज.परभणी) शहरातील दवूषत पाणी प्रवक्रया न करताच नाला ि कवपली नदीतनू गोदािरी नदीत सोडले जात 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर दवूषत सांडपाण्यात कॅररबॅग, पलावस्टकच्या बाटल्या इतर कचरा गोदािरी नदीत सोडण्यात येत 

असल्यामळेु मोठ्या प्रमाणात नदी प्रदवूषत होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय,  

(३) असल्यास, स्थावनक स्िराज्य संस्थािर प्रदवूषत सांडपाण्यािर प्रवक्रया करुन पाण्याची शधु्दता झाल्यानंतर नदीत 

सोडण्याचा वनयम असतांनाही त्याकडे प्रशासनाचे दलुगक्ष होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी करुन दवूषत पाणी कोणतीही प्रवक्रया न करता नदीत सोडण्यास जबाबदार 

असणाऱ् यांिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. एिनाथ वशांदे (११-०७-२०२३) : (१) अशंतः खरे आह,े 

   तथावप, गंगाखेड नगरपररषद हद्दीतील सिग नाले कवपली या मखु्य नाल्याला जोडण्यात आले आहते. 

(२) ह ेखरे नाही, 

        कवपली या मखु्य नाल्यात सांडपाणी सोडत असताना लहान नाल्यांना बसविण्यात आलेल्या लोखंडी जाळ्यांमळेु 

पलावस्टक वपशव्या, बाटल्या ि इतर कचरा मखु्य नाल्यात जात नाही. सदर कचरा जे.सी.बी. ि पोकलेनच्या सहाय्यान े

साफ करण्यात येतो. 

(३) गंगाखेड नगरपररषदअेतंगगत पयागिरणाच्या दृष्टीकोनातनू दोन नाल्यांचे पनुजीिन करण,े STP बांधकाम करुन अशदु्ध 

पाणी शदु्ध करुन गोदािरी नदी पात्रात सोडण े या कामाकरीता रु.३१६ लक्ष इतक्या रकमेच्या अदंाजपत्रकास महाराष्ट्र 

जीिन प्रावधकरणाची तांवत्रक मान्यता घेण्यात आली आह.े सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दणे्यासंदभागतील कायगिाही 

वजल्हावधकारी, परभणी यांच्या स्तरािर सरुु आह.े 

(४)  ि (५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 

  

जळगाांि महानगरपावलिेने अभय योजना जाहीर िरुन मालमत्ताधारिाांना  

दांडाच्या रक्िमेत सिलत देण्याबाबत 
 

  

(४३)  ६१६१५ (१२-०५-२०२३).   श्री.वशरीष चौधरी (रािेर), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अशोिराि 

चव्हाण (भोिर), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय 

:- 
  

(१) जळगांि महानगरपावलकेची शहरातील मालमत्ताधारकांकडे समुारे २०० कोटी रुपयांची थकबाकी असनु या 

थकबाकीची िसलुी व्हािी यासाठी संबंवधत महानगरपावलकेने अभय योजना जाहीर करुन मालमत्ताधारकांना दडंाच्या 

रक्कमेत सिलत द्यािी असे पत्र महापौर महोदयांना दणे्यात आले तसेच यािर वनणगय दणे्यात यते नसल्याने पनु:ि तीन 

िेळा स्मरणपत्रही दणे्यात आल्याचे माह ेजानेिारी, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यापिूीच्या आयकु्तांनी अशीच अभय योजना जाहीर केली त्यानसुार जळगांि महानगरपावलकेकडे मोठया 

प्रमाणात मालमत्ता धारकांनी रक्कम जमा केली होती परंत ू यािषी अद्यापही ही योजना जाहीर होत नसल्याने उक्त 

महानगरपावलकेकडे योजनेअतंगगत दडंाची रक्कम जमा होत नाही ि त्यामळेु नागररकांना सोयी-सवुिधा वमळण्यास ही 

अडचण येत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने अभय योजना लाग ू करुन मालमत्ताधारकांना दडंाच्या रकमेत सिलत 

दणे्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. एिनाथ वशांदे (१९-०७-२०२३) : (१) नाही. 

मात्र महापौर, जळगाि महानगरापावलका यांनी अभय शास्ती योजना राबविण्याबाबत आयकु्त, जळगाि महानगरपावलका 

यांना पत्र वदलेले आह.े   

(२) ि (३) यापिूीच्या आयकु्तांनी मागील दोन िषागत शास्ती माफीची अभय योजना कोविड-१९ च्या काळात लाग ूकेली 

होती मात्र सदर योजनेचा लाभ ज्या वमळकत धारकांकडे मागील ६ िषग वकंिा त्यापेक्षा जास्त िषागची थकबाकी आह े

त्यांनी न घेतल्याचे महानगरपावलकेस वदसनू आले असल्याने तदनंतर पडताळणीअतंी महाराष्ट्र महानगरपावलका 

अवधवनयम अनुसचूी ड, प्रकरण आठ कराधान वनयम ४१ अन्यये आकारलेली शास्ती अशंत: वकंिा पणूगपण ेमाफ करणचेा 
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स्िेच्छावनणगय अवधकार आयकु्त यांना अवधवनयमातील वनयम ४१ अन्यये प्राप्त असल्याने त्यांनी त्याचा िापर करुन 

वद.०५/०२/२०२३ पासनू ते वद.०५/०३/२०२३ पयंत मालमत्ता करािरील शास्ती माफीची अभय योजना सरुु केलेली 

आह.े 

         तद्नतंर नागरीकांचा प्रवतसाद पाहून ि िसलुी पाहून सदर योजनेचा कालािधी िाढविण्या संदभागत वनणगय 

अवधवनयमाच्या तरतदुीनसुार महानगरपावलकेमाफग त घेण्यात येईल. 

(४)  प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 

  

मालेगाांि शहरातील (वज.नावशि) िॉटरगे्रस िां पनीच्या िां ्ाटी िमाचाऱ् याांनी आांदोलन िेल्याबाबत 
  

(४४)  ६२०९६ (११-०५-२०२३).   श्री.मुर्ती मोहम्मद इस्तमाईल अब्दुल खावलि (मालेगाांि मध्य) :  

सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मालेगांि शहरातील (वज.नावशक) स्िच्छतेचा ठेका घेतलेल्या िॉटरग्रसे कंपनीच्या कंत्राटी कमगचाऱ् यांनी वदनांक २४ 

जानेिारी, २०२३ रोजी िा त्यासमुारास कचरा भरलेली िाहने थेट मनपा प्रिेशद्वारािर नेऊन आंदोलन केले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर कमगचाऱ् यांनी राज्य शासनाने मनपा घंटागाडी कामगारांना वनवित केलेले वकमान िेतन, िेळोिळी 

येणारा महागाई भत्ता अदा करािा आवद मागण्यांसदभागत आंदोलन केले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीअतंी काय आढळून आल,े तदनसुार उक्त 

कंपनीच्या कामगारांच्या मागण्या पणूग करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. एिनाथ वशांदे (१९-०७-२०२३) : (१) ि (२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) संघटनेने वदलेल्या वनिेदनानसुार महानगरपावलकेने िेळोिेळी बैठका घेऊन मागण्या पणूग करण्याविषयी कायगिाही 

केलेली आह.े 

    िॉटरग्रसे प्रॉडक्टस,् नावशक यांचेकडील कायगरत असलेल्या मालेगाि महानगरपावलका कामगार कमगचारी संघटनेच्या 

सदस्यांनी वद.२४.०१.२०२३ रोजी संप पकुारला होता. सदर संप सायंकाळी संपषु्टात आलेला आह.े तसेच, आज रोजी 

मालेगाि महानगरपावलका कामगार कमगचारी संघटनेचे सदस्य िॉटरग्रसे प्रॉडक्टस्, नावशक यांचेकडेच कायगरत आहते. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

सासिड (वज.पुणे) नगरपावलिेच्या भुयारी गटार योजनेचे प्रलांवबत िाम पूणा िरण्याबाबत 
  

(४५)  ६२१६१ (२४-०४-२०२३).   श्री.वदलीप मोवहते-पाटील (खेड आळांदी), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), 

श्री.रोवहत पिार (िजात जामखेड) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सासिड (वज.पणु)े शहराच्या िाढीि हद्दीतील लोकसंख्येचा विचार करून राज्य शासनाने वद. १ जानेिारी, २०१९ 

रोजी रुपये ५८ कोटी १३ लाख खचागचे मंजरू केलेले भयुारी गटार योजनेचे काम प्रलंवबत असल्याचे माह े जानेिारी, 

२०२३ मध्ये िा त्या दरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीअतंी काय आढळून आल,े तदनसुार उक्त 

भयुारी गटार योजनेचे काम पणूग करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (२५-०७-२०२३) : (१), (२) ि (३) महाराष्ट्र सिुणग जयंती नगरोत्थान महावभयानांतगगत रुपय े

३६.५३ कोटी वकंमतीच्या सासिड शहर भयुारी गटार (टपपा-१) प्रकल्पास वदनांक ३१ वडसेंबर २०१८ रोजी प्रशासकीय 

मंजरूी प्रदान करण्यात आली आह.े 
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        सदर प्रकल्पास सन २०१९ मध्ये झालेल्या प्रचंड पािसामुळे, कोविड-१९, स्थावनक अडचणीं, प्रकल्पाच्या नेटिकग  

वडझाईनमध्ये सधुारणा करण्याची गरज इ. कारणामळेु प्रकल्पाचे काम विहीत िेळेस पणूग करता आले नाही. 

       सद्यवस्थतीस सदर प्रकल्पाची भौवतक प्रगती ८६.७५% झाली असनू वडसेंबर, २०२३ अखेर सदर प्रकल्पाचे काम 

पणूग करण्याचे सासिड नगरपररषदचेे वनयोजन आह.े 
  

_____________ 

  

पाचोरा नगरपावलिेत (वज. जळगाांि) सर्ाई िामगार पदािर िायारत असणाऱ् या 

िां ्ाटी िामगाराांना िायमस्तिरूपी सेिेत सामािून घेण्याबाबत 
  

(४६)  ६२५१६ (११-०५-२०२३).   श्री.विशोर पाटील (पाचोरा) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा नगरपावलकेत (वज. जळगांि) सफाई कामगार पदािर कायगरत असणाऱ् या कंत्राटी कामगारांना सदर विशेष 

बाब म्हणनू कायमस्िरूपी सेिेत सामािनू घेण्याबाबत मा.मखु्यमंत्री महोदय यांनी प्रधान सवचि (नवि-२) यांना प्रस्ताि 

तपासनू सादर करण्याचे आदशे वद.१६ जानेिारी, २०२३ रोजी िा त्यासमुारास वदले आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रस्ताि प्रशासनाने सादर केला आह ेकाय, त्यांचे स्िरुप काय आह ेि त्यानषुगंाने कोणती कायगिाही 

केली िा करण्यात येत आह,े 

(३)  नसल्यास, विलंबाची कारण ेकाय आह े?  
  

श्री. एिनाथ वशांदे (११-०७-२०२३) : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) सदर वनिेदनाच्या अनषुगंाने, नगरपररषद प्रशासन संचालनालयाने सादर केलेल्या वद.०६ माचग, २०२३ रोजीच्या 

अहिालानसुार, सदर प्रकरणी वनणगय घेण्याची प्रवक्रया शासनस्तरािर सरुु आह.े 

(३) प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 

  

गडवचरोली नगरपररषदेच्या िाढीि रुपये २० िोटीच्या प्रस्ततािाला मांजुरी 

 देऊन वनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
 

  

(४७)  ६२६४२ (११-०५-२०२३).   डॉ.देिराि होळी (गडवचरोली) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) नगरपररषद गडवचरोली अतंगगत शंभर कोटी रुपयांची भवूमगत गटारी योजनेची कामे सुरू असल्याचे वनदशगनास आले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, गडवचरोली शहराचा िाढता विस्तार लक्षात घेता सदरहू योजना उक्त रकमेत पणूग होण ेशक्य नाही, ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी नगरपररषदनेे रुपय े२० कोटीचा िाढीि प्रस्ताि शासनास पाठिलेला आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(४) असल्यास, सदर प्रस्ताि तातडीने मंजरू केल्यास शहरातील अपणूागिस्थेत असलेली विकास कामे पणूग होण्यास मदत 

होणार असल्याने उक्त प्रस्तािाबाबत तातडीने वनणगय घेऊन वनधी उपलब्ध करून दणे्यासाठी शासनाने कोणती कायगिाही 

केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. एिनाथ वशांदे (२५-०७-२०२३) : (१) महाराष्ट्र सिुणग जयंती नगरोत्थान महावभयानांतगगत गडवचरोली शहराच्या 

रुपये ९६.५० कोटी वकंमतीच्या मलवनस्सारण प्रकल्पास वदनांक ३१ वडसेंबर, २०१८ रोजी प्रशासकीय मंजरूी प्रदान 
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करण्यात आली आह.े  सद्यवस्थतीस सदर प्रकल्पाचे काम ९५ टक्के पणूग झालेले आह.े 

(२) ि  (३) गडवचरोली शहराची िाढीि लोकसंख्या विचारात घेता गडवचरोली नगरपररषदमेाफग त भयुारी गटार प्रकल्पाचा 

प्रस्ताि तयार करण्याची कायगिाही सरुु आह.े  

(४) ि (५) गडवचरोली नगरपररषदचेा भयुारी गटार प्रकल्पाचा प्रस्ताि विवहत मागागने नगरपररषद प्रशासन 

संचनालयामाफग त शासनास प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र सिुणग जयंती नगरोत्थान महावभयानांतगगत विचारात घेण्यात येईल. 
  

_____________ 

  

वसडिो प्रशासनाने निी मुांबई प्रिल्पग्रस्तताांच्या पाल्याांचे विद्यािेतन पूिाित सरुु िरण्याबाबत 
  

(४८)  ६२९७२ (२४-०४-२०२३).   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) वसडको प्रशासनाने निी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या जवमनी संपावदत केल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना वशक्षणाकररता 

विद्यािेतन सरुु केले होते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वसडकोने निी मुंबई येथे जे विकवसत नोड झाले आह,े त्या भागातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना 

विद्यािेतनाची सवुिधा बंद करण्याचा वनणगय घेतला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, निी मुंबई महानगरपावलका क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना दणे्यात येणारे विद्यािेतन पिूगित सरुु 

ठेिण्याबाबत स्थावनक लोकप्रवतवनधी यांनी व्यिस्थापकीय संचालक, वसडको यांना लेखी वनिेदनाद्वारे मागणी केली आह,े 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांचे विद्यािेतन सरुु 

करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (१८-०७-२०२३) : (१), (२) ि (३) निी मुंबई प्रकल्पासाठी ठाण,े पनिेल ि उरण या तालकु्यातील 

एकूण ९५ गािातील जवमनी संपावदत करण्यात आल्या आहते. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना महाविद्यालयीन 

वशक्षण घेण्यासाठी आवथगक मदत व्हािी या उद्दशेाने वसडको महामंडळाने सन १९७२ पासनू “विद्यािेतन योजना” 

दहािीनंतर उच्च माध्यवमक ते पदिीधर वशक्षणाकररता लाग ूकरण्यात आली होती. 

         सदर संपावदत क्षेत्रापैकी बहुतांश भाग विकवसत झाल्याने ि निी मुंबई महानगरपावलका स्थावनक स्िराज्य संस्था 

म्हणनू कायगरत असल्याने वसडको संचालक मंडळाचा ठराि क्रमांक ११८१६, वद.२४.३.२०१७ अन्िये ठाण ेतहसील 

येथील प्रकल्पग्रस्त पाल्यांसाठी सरुू असलेली विद्यािेतन योजना बंद करण्यात आली आह.े 

         सदर ठरािानसुार पनिेल ि उरण (जे.एन.पी.टी. िगळता) भागातील वसडकोने निी मुंबई प्रकल्पासाठी ताब्यात 

घेतलेल्या ि महानगरपावलका हद्दीमध्ये येत असलेल्या प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थयांना महाविद्यालयीन वशक्षणाकररता विद्यािेतन 

योजना कायागवन्ित आह.े 

(४) ि (५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 

  

निी मुांबईतील स्तथावनि प्रिल्पग्रस्तताांसह इतर बाांधिामधारिाांनी बाांधलेली घरे िायम िरण्याबाबत 
  

(४९)  ६२९७३ (११-०५-२०२३).   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१)  निी मुंबईतील स्थावनक प्रकल्पग्रस्तांसह इतर बांधकामधारकांनी बांधलेली घरे कायम करण्याचा शासनाने वनणगय 

घेतला आह ेह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शासन वनणगयाकडे दलुगक्ष करुन वसडकोने तभुे सेक्टर -२४ मधील सन १९७८ पासनूचे परुाि ेअसलेल्या 

झोपडीधारकांना नोटीसा पाठविल्याची बाब माह ेजानेिारी, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशगनास आली आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, तभुे सेक्टर -२४ मधील झोपड्यांच ेशासनाच्या आदशेानसुार २००१ मध्ये निी मुंबई महापावलकेने सव्ह े

केला असनू झोपडपट्टी पाससाठीची पािती, मालमत्ताकर पािती, वशधािाटप पवत्रका, विद्यतु दयेक, आधारकाडग इतर 

शासकीय परुािे असतांना दखेील वसडकोने नोटीसा पाठविल्याने रवहिाशांमध्ये संताप व्यक्त होत आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(४) असल्यास, निी मुंबईतील घरे वनयवमत करण्यासाठी वसडकोला मसदुा तयार करण्याचे आदशे शासनाने दऊेन दखेील 

वसडकोकडून खातरजमा न करता जाणीिपिूगक अशा प्रकारच्या नोटीसा पाठविल्या जातात, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 

विलंबाची कारण ेकाय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (१३-०७-२०२३) : (१) निी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी  गरजेपोटी रवहिासी प्रयोजनाथग बांधकाम 

केलेल्या घरांच्या वनयमतीकरणाबाबत शासन वनणगय वद.२५.०२.२०२२ आवण वद.०७.१२.२०२२ अन्िये धोरणात्मक 

वनणगय घेण्यात आला आह.े 

(२) तभु,े सेक्टर-२४ मधील वसडकोच्या भखूंडािर झोपडीधारकांनी केलेल्या महाराष्ट्र प्रादवेशक  वनयोजन ि नगररचना 

अवधवनयम १९६६ अतंगगत वद.०२.०१.२०२३ रोजी  वसडकोमाफग त नोटीस बजािण्यात आलेली आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) ह ेखरे नाही. 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
_____________ 

  

 

सहाय्यि आयुक्त, (मािळ) पणेु विभागीय आयुक्त िायाालय पुणे याांचेिडून  

िगा १ ि २ शे्रणीच्या रोस्तटरची तपासणी िेल्याबाबत 
  

(५०)  ६३३०७ (२५-०४-२०२३).   डॉ.विरण लहामटे (अिोले) :  सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) सहाय्यक आयकु्त (मािळ) पणु े विभागीय आयकु्त कायागलय, पणु े यांना फक्त िगग ४ ि िगग ३ यांचेच  रोस्टर 

तपासण्याचे अवधकार असतानाही, त्यांनी सन २०१४ मध्ये िगग २ ि िगग १ यांचे रोस्टर तपासणी केल्याचे वनदशगनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, त्यांनी या कालािधीत १०० वबंद ू नामािली रोस्टरमध्ये आवदिासी मागासिगीय कमगचाऱ्यांची 

नोंदीतील आरवक्षत ७ वबंदूिंर नोंद केली नाही तसेच वबगर आवदिासी गटातील कमगचाऱ्यांच्या नोंदी २, २३, ३३, ५३, 

६३, ७१, ९३ या वबंदूिंर केल्या आहते, त्यामळेु पदोन्नतीचा फायदा आवदिासी कमगचारी ऐिजी वबगर आवदिासी 

गटातील उमेदिारांना झाला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सन १९९७ ते २०१७ अखेर रोस्टर तपासणी न करता सेिा भरती प्रवक्रया ि पदोन्नती वदल्या आहते, ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, बढतीस पात्र असतानाही पदोन्नतीपासनू डािलले असनू सदर आवदिासी कमगचाऱ्यांना मानीि वदनांक 

दऊेन झालेले सिग आवथगक नुकसान ि सेिा जेष्ठता पढुील पदोन्नती दणे्यात येणार आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय त्यानसुार सदर रोस्टरची तपासणी करण्याबाबत कोणती 

कायगिाही केली िा करण्यात येत आह,े नसल्यास, विलंबाची कारण ेकाय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे (०५-०७-२०२३) : (१) वद.५.११.२००९ च्या शासन पररपत्रकाच्या प्रपत्र-अ नसुार िगग -३ ि िगग-४ 

च्या वबंदनुामािलीस मान्यता दणे्याचे अवधकार सहाय्यक आयकु्त (मािक) यांना आहते. तसेच िगग-२ ि िगग-१ च्या 

वबंदनुामािलींची प्राथवमक तपासणी सहाय्यक आयकु्त (मािक) यांच्यामाफग त केली जाते ि अवंतम तपासणी सवचि,  
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सामान्य प्रशासन विभाग (मािक) यांच्याकडून केली जाते. सहाय्यक आयकु्त (मािक), पणु ेयांनी सन २०१४ मध्ये िगग-२ 

ि िगग-१ च्या रोस्टरची अवंतम तपासणी केल्याचे शासनाच्या वनदशगनास आले नाही. 

(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
  

_____________ 

  

  

विधान भिन :                  वजतेंद्र भोळे 

मुांबई.   सवचि-१ (िायाभार), 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

______________________________________________________________________________ 

मदु्रणपिूग सिग प्रवक्रया महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालयाच्या संगणक यंत्रणिेर 

मदु्रण: शासकीय मध्यिती मदु्रणालय, मुंबई. 


